Thế Giới Những Chuyện Lạ
Author: ...
Date: 0101-01-01 00:00:00+00:00

MỤC LỤC

Câu lạc bộ dành cho những người béo phì.......................................................6

Một hacker cho các nghị sĩ Thuỵ Điển đi nghỉ mát..........................................7

Cướp bằng ống tiêm.......................................................................................8

Kỷ lục về nhiều vợ.........................................................................................9

Đổi giống vì con..........................................................................................10

Ly dị bà vợ lắm lời để lấy một người câm điếc..............................................11

Một kiểu lừa vợ cũ.......................................................................................12

Mang thai 40 năm........................................................................................13

Nhạc cụ bằng rau quả...................................................................................14

Ngôi nhà của những hồn ma.........................................................................15

Những tin đồn về sự kiện ngày 11/9..............................................................16

Sinh con ngay tại đám cưới...........................................................................17

Tuyển thầy phù thuỷ ....................................................................................18

Bị nghi là khủng bố vì... ngồi trong nhà vệ sinh lâu.......................................19

Rùa hai đầu..................................................................................................20

18 lần nhầm vợ chưa cưới.............................................................................21

Báo dành cho lúc đi vệ sinh..........................................................................22

Bơi từ New York đến Washington để tưởng niệm các nạn nhân ngày 11-9 .....23

Viagra không có tác dụng với gấu trúc..........................................................24

Vỏ ốc xà cừ chứa ngọc lục bảo.....................................................................25

Một phụ nữ bị diều hâu kẹp chặt vào cánh tay...............................................26

Cơn sốt sử dụng số 911 ở Singapore .............................................................27

Quá đắt........................................................................................................28

Người có nhiều cây xương rồng nhất thế giới ................................................29

Kẻ cướp khờ khạo........................................................................................30

Quan tài của cảnh sát trưởng cũng bị đánh cắp ..............................................31

Người xui xẻo..............................................................................................32

24 đoá hoa thay lời xin lỗi............................................................................33

Được bồi thường 270 USD vì... không được đi vệ sinh...................................34

Chỉ tại chiếc hàm giả....................................................................................35

Chuột cũng đua xe.......................................................................................36

Xuýt giết chồng vì đống bát bẩn...................................................................37

Chia gia tài cho nhân viên............................................................................38

Làm mẹ khi mới 5 tuổi.................................................................................39

Bỉ:Tìm người giống hệt Bin Laden để đóng phim..........................................41

Phát hiện mới về biểu hiện của việc nói dối...................................................42

Chạy marathon bằng đầu gối và tay..............................................................43

Hoàng tử Đan Mạch đi nhà trẻ bình dân........................................................44

Thưởng cho bác sĩ vì đã sống đến 100 tuổi....................................................45

Ngôi mộ tương lai trở thành nơi yên nghỉ......................................................46

Chó ăn xe Mercedes.....................................................................................47

Kêu gọi đọc sách bằng... xơi sách.................................................................48

Mối tình chat của nàng 60 và chàng 22 .........................................................49

Lắp Microchip cho voi.................................................................................50

Kiểm soát giao thông bằng cảnh sát giấy.......................................................52

Tham quan Helsinki qua đêm trong phòng giam............................................53

Cây kim bị bỏ quên suốt 21 năm trong cơ thể................................................54

Quán ăn trong bóng tối.................................................................................55

Một kiểu quảng cáo độc chiêu......................................................................56

Trưng bày bức tranh lớn nhất thế giới............................................................57

Tổng thống Nga Putin từng có ý định làm tài xế............................................58

Sống 104 ngày trên xe trượt dốc ...................................................................59

Sống sót nhờ màu sắc của chiếc xe ...............................................................61

Bị kẹt tay khi định ăn trộm sôcôla.................................................................62

Quan tài trôi theo dòng lũ.............................................................................63

Nghị sĩ đi quét dọn nhà chứa........................................................................64

Kiện vợ ra toà vì tội đọc trộm thư.................................................................65

Người có khả năng viết bằng tóc, mũi và tai..................................................66

Nuôi bò trên lầu ba.......................................................................................67

Nuôi cá sấu trong nhà...................................................................................68

Tác phẩm kỳ lạ nhất của nền mỹ thuật hiện đại Bỉ.........................................69

Tự làm mù để được yêu................................................................................70

8 lần cưới vợ vì muốn có con trai..................................................................71

120 tấn cà chua dành cho lễ hội Tây Ban Nha ...............................................72

Cặp vợ chồng sống chung lâu nhất thế giới ...................................................73

Con mèo trị giá 5 triệu USD.........................................................................74

Chết trong bể sôcôla lỏng.............................................................................75

Bị thiên thạch rơi trúng chân........................................................................76

Tự ngâm mình dưới nước suốt 24 giờ............................................................77

Theo dõi ngỗng trời từ vệ tinh đến tủ ướp lạnh ..............................................78

Một người Mỹ muốn phá kỷ lục trong trò chơi tụt dốc...................................79

Quyển kinh Koran lớn nhất thế giới..............................................................80

Phát hiện 27 tượng Phật bằng vàng khối ở Campuchia...................................81

Náo loạn vì váy mini....................................................................................82

Dùng hình nộm để canh giữ tù nhân..............................................................83

Mất 1 tỷ lít nước vì một tổ cò đen.................................................................84

Đĩa mì sợi nặng gần 1,5 tấn..........................................................................85

Chuột cũng phải trả tiền vé đi xe buýt...........................................................86

Ai là thủ phạm?...........................................................................................87

Nhận biết người yêu qua đôi tai....................................................................88

Thái Lan: Cấm voi đi trên đường phố............................................................89

Bị cho nghỉ học vì mái tóc Mohican màu xanh dương....................................90

Nhà tù trở thành nơi buôn bán xa xỉ..............................................................91

Thị trưởng cấm dân địa phương chết.............................................................92

Bưu phẩm gửi từ năm 1945 đến nay mới nhận được.......................................93

Vật hiến tặng lạ lùng....................................................................................94

Tổ chức sinh nhật cho chú rùa 260 tuổi.........................................................95

Vật bí ẩn tấn công cả trăm người..................................................................96

Hạ cánh khẩn cấp vì một hành khách cởi truồng gây rối ................................97

Điện thoại di động dành cho chó...................................................................98

Thái Lan: Cấm bán và nuôi gián...................................................................99

Cõng mẹ đi tham quan thủ đô.....................................................................100

Đo ván vì cướp xe của CLB Judo................................................................101

Bịa chuyện để khỏi phải làm bài tập............................................................102

Chiếc nhẫn vàng trong quả táo....................................................................103

Bị bắt vì lấy quá nhiều vợ...........................................................................104

Câu lạc bộ dành cho những người béo phì

Một câu lạc bộ khác thường dành cho những người béo vừa khai trương ở Bangkok (Thái Lan). Một sự kiện đặc biệt được tổ chức hàng tuần ở câu lạc bộ: Nếu tổng trọng lượng của 3 người bạn vượt quá 360kg, họ sẽ được thưởng một chai rượu uýtki. Người chủ của câu lạc bộ, Ken Chang nói: "Lúc đầu, chúng tôi có những cái ghế gỗ bình thường. Tuy nhiên sau khi tiếp những người khách mập mạp, chúng tôi đã phải bỏ khá nhiều tiền để sửa chúng, vì vậy chúng tôi đã quyết định đổi sang những chiếc ghế bằng kim loại." Câu lạc bộ được thiết kế đặc biệt để những người mập cảm thấy thoải mái. Nội thất được thiết kế sao cho đủ rộng cho khách đi lại dễ dàng, sàn nhà thì làm bằng xi măng chứ không phải sàn gỗ nhằm tránh bị hỏng dưới những bước chân nặng nề! Bên cạnh đó những người gầy cũng được chào đón trong câu lạc bộ. Chang cho biết người khách nhẹ cân nhất mà họ từng đón tiếp nặng 50kg, còn người nặng nhất là 160kg.

Một hacker cho các nghị sĩ Thuỵ Điển đi nghỉ mát

Ở Thụy Điển, hơn 70 nghị sĩ quốc hội đã trở thành nạn nhân của trò đùa hai ngày trước khi cuộc bầu cử diễn ra. Một hacker vô danh đã "ra lệnh" cho những nhà chính trị Thụy Điển đi nghỉ mát hoặc di cư vào lúc cao điểm của chiến dịch bầu cử. Theo như lời cục an ninh của bảo hiểm xã hội Thụy Điển, kẻ nào đó đã xâm nhập vào chiếc máy tính có chứa những thông tin cá nhân của các nghị sĩ. Sau đó một hacker hoặc là gọi cho dịch vụ bảo hiểm hoặc chỉ cần dùng Internet.

Và kết quả là khoảng 70 nghị sĩ của đảng xã hội và đảng dân chủ, cùng
với nhiều thành viên cánh tả được "xin" đi nghỉ mát, ly dị hoặc thay đổi chỗ ở.

Cướp bằng ống tiêm

Mặc dù bị cảnh sát truy nã từ 12 ngày nay, hôm qua 16-9, một thanh niên người Rumani nghiện ma túy 26 tuổi đã tiếp tục sử dụng ống tiêm mà anh ta cho là dính máu nhiễm virus bệnh Aids để tấn công một mỹ viện và một cửa hàng bán nệm tại Berlin, Đức. Một người phát ngôn của cảnh sát Berlin cho biết kẻ cướp nói trên đã thực hiện 13 vụ tấn công trong vòng 12 ngày. Cảnh sát đã ra lệnh truy nã anh ta vì tội tiêu thụ ma túy và trộm cướp. Không có nạn nhân nào bị đâm và tất cả đều diễn tả kẻ cướp là một người đàn ông có vẻ bệnh hoạn

Kỷ lục về nhiều vợ

Công dân Ai Cập, 78 tuổi, Mustaf Semeda sống tại thủ đô Cairo được coi là một trong những "kỳ quan" của thế giới chẳng kém gì những chiếc kim tự tháp có niên đại hàng mấy ngàn năm.

Số là không hiểu bằng cách nào mà trong vòng 55 năm, người đàn ông
này đã kịp cưới 203 cô vợ.

Những người theo đạo Hồi được phép cưới tối đa 4 vợ, vậy mà ông lão đã có hạnh phúc đước bước lên xe hoa những hơn 200 lần quả là một kỷ lục đáng kính nể.

Đổi giống vì con

Vì cậu con trai 12 tuổi mà nữ công dân Mỹ người Philadelphia đã quyết định lên bàn mổ để đối giới thành đàn ông. 7 năm trước, chồng của Lesly Larikrua bị chết nên cô quyết định ở vậy nuôi con. Cách đây không lâu, người phụ nữ cảm thấy đứa con có vẻ buồn vì thiếu cha. Lesly hiểu rằng, lúc này cậu con trai của mình cần một người đàn ông thực sự hơn là một bà mẹ trong khi bản thân lại không muốn có người đàn ông lạ xuất hiện trong nhà mình. Vì thế mà Lesly quyết định phẫu thuật đổi giới. Trước khi lên bàn mổ, Lesly đã bàn kỹ với cậu con trai. Sau ca mổ, Lesly đã trở thành người đàn ông thực thụ và có thể đóng vai trò người bố đối với cậu con trai của mình

Ly dị bà vợ lắm lời để lấy một người câm điếc

Một người đàn ông Yemen đã ly dị vợ đầu của mình vì cô ta quá ồn ào
và hay tranh cãi và cưới một người phụ nữ câm điếc làm vợ.

Hôm thứ hai, tờ nhật báo Al-Thawra của Yemen đưa tin người đàn ông 40 tuổi tên Yahya, sống tại tỉnh Dhamar, miền nam nước này, quá mệt mỏi với cô vợ "hay la hét và tranh cãi suốt ngày" nên đã quyết định chia tay sau 15 năm chung sống.

"Anh ta đã chọn một cô vợ khác bị mất khả năng nghe, nói và tính tình
hiền lành để thay thế", tờ báo viết.

Ở quốc gia Hồi giáo này, đàn ông được quyền lấy tới 4 vợ và có thể ly dị
mà không cần đưa ra lý do.

Một kiểu lừa vợ cũ

Công dân thủ đô Kishinhev (Moldova) Mikhai sau khi bị vợ tống khứ ra khỏi nhà vì thường xuyên say khướt đã tìm cách móc tiền trong túi người bạn đời một cách hết sức "ngọan mục". Anh này đã giả vờ chết với hy vọng cô vợ cũ sẽ phải chi cho người tình của mình tiền tổ chức đám ma. Anh chàng nằm gọn trong quan tài trước khi cô tình nhân gọi điện mời vợ cũ của "người chết" đến chứng kiến. Trong lúc quan tài chưa đóng nắp, con chó của Mikhai cứ sán đến liếm lấy liếm để mặt "người chết". Do không nín chịu được, anh chàng Mikhai đã bất ngờ cuời phá lên làm kế họach tống tiền bị vỡ lở.

Mang thai 40 năm

Chỉ lúc cuối đời, nữ công dân Cuba mới phát hiện ra trong bụng mình có một thai nhi 40 tuổi. Số là, bà Hoan Himenhes, 84 tuổi, đến bệnh viện nhờ bác sĩ phẫu thuật cắt phần thoát vị. Không ngờ, các chuyên gia đã phát hiện thấy có thai nhi nằm trong bụng người bệnh. Ca mổ đã thành công, các nhà phẫu thuật đã lôi trong bụng người bệnh ra một thai nhi đã chết. Bà Himenhes cho biết, cách đây 40 năm có một lần thấy đau bụng dữ dội. Thế nhưng, cơn đau mau chóng đi qua nên bác sĩ không hề khám phá mà chỉ cho mấy viên thuốc trước khi bệnh nhân ra về. Đây là trường hợp đầu tiên một bệnh nhân mang thai nhi chết trong bụng suốt 40 năm mà không hề đau ốm.

Nhạc cụ bằng rau quả

Nước Áo, quê hương của thiên tài âm nhạc Mozart sẽ cho ra mắt sản phẩm văn hoá mới nhất vào tuần tới khi dàn nhạc rau quả đầu tiên của Vienne trình diễn vòng quanh Châu Âu.

Dàn nhạc gồm có tám nhạc sĩ, một kỹ thuật viên âm thanh và một đầu
bếp sẽ chơi những nhạc cụ do chính tay họ làm ra từ rau quả.

"Chúng tôi tin rằng chúng tôi có thể đem đến những âm thanh mà những nhạc cụ khác không dễ dàng gì có được. Các bạn có thể nhận thấy được sự khác biệt, đôi khi nó như tiếng của loài vật, đôi khi chỉ là những âm thanh trừu tượng" - Một nhạc sĩ nói. Dàn nhạc phải mất nửa tiếng để làm một ống sáo bằng củ cà rốt, và gần 15 phút để làm một cái micro bằng quả dưa chuột. Những nhạc cụ khác bao gồm những cái trống bí ngô...

Khi buổi biểu diễn kết thúc, người đầu bếp sẽ dùng những nhạc cụ trên
để nấu món súp dành cho cả nhạc sĩ và khán giả

Ngôi nhà của những hồn ma

Rất nhiều người đang phải xếp hàng để đặt mua một căn nhà trị giá

500.00 bảng Anh có 4 phần mộ ở dưới tầng hầm.

Nhà thiết kế Peter Robinson đã bỏ ra 200.000 bảng Anh để biến một nhà
thờ nhỏ không còn sử dụng thành một ngôi nhà.

Ông Robinson cho biết ông và vợ Llynwen Wilson không quan tâm đến việc sống chung với những hồn ma. Ông nói: "Chúng tôi tin rằng họ cảm thấy vui vẻ với những gì chúng tôi đã làm." Những thi thể là của địa chủ Philip Brocklehurst, bà vợ của ông ta, cô con gái và một người hầu. Nhà thờ được xây trên mảnh đất của gia đình Brocklehurst ở Cheshire (Anh) vào năm 1904 để tưởng nhớ cái chết của ông Brocklehurst

Những tin đồn về sự kiện ngày 11/9

Một số người Mỹ sống ở trung tâm Berkeley (California) tin rằng Nhà Trắng đang che giấu sự thật về vụ tấn công ngày 11 tháng 9. Họ nghĩ rằng Trung tâm Thương Mại Thế giới không phải do khủng bố phá hủy mà là do những người ngoài hành tinh đã làm. Sau khi chiếc máy bay thuộc chuyến bay 93 rớt ở Pennsylvania, những người dân địa phương đã nghe thấy những âm thanh của một vài vật thể bay. Đó là cái gì? Lúc đó bất cứ chuyến bay nào cũng bị cấm cơ mà? Và còn thi thể của những người chết trong toà tháp đôi? Họ đã được đưa đi kiểm tra và thí nghiệm.

Người ngoài hành tinh chắc chắn là có dính líu tới sự kiện 11 tháng 9. Đó
là suy nghĩ chung của một số người dân ở Berkeley.

Sinh con ngay tại đám cưới

Cặp uyên ương người Mỹ Annemary và Jeft Micheal không hiểu nghĩ thế nào mà mãi đến khi cô vợ tương lai mang bầu ở tháng thứ 9 mới quyết định tổ chức hôn lễ. Sau khi cô dâu, chú rể đăng ký kết hôn xong, chuẩn bị mở rượu sâm banh mừng ngày vui thì Annemary chuyển dạ. Và thế là cuộc vui tạm hoãn để gọi bác sĩ đến đỡ đẻ cho cô dâu. Mặc dù trong tình huống rất bất ngờ như vậy nhưng cô dâu đã sinh được chàng hoàng tử khỏe mạnh. Đám cưới đã biến thành ngày ra đời của đứa con của họ.

Các nhân viên làm việc tại phòng hôn lễ cho biết đây là trường hợp đầu
tiên sinh con ngay tại đám cưới.

Tuyển thầy phù thuỷ

Chính phủ New Zealand đang khuyết một chân chính thức trong bộ máy hành pháp. Chiếc ghế thầy phù thủy của chính phủ hiện vẫn đang thiếu mà chưa có ai thay thế. Ian Chennen, người đã giữ chức thầy phù thủy trong bộ máy hành pháp của New Zealand trong suốt 22 nom qua, đã quyết định nghỉ việc vì quá mệt mỏi. Pháp sư mới sẽ là một tác phẩm sống trong Viện bảo tàng nghệ thuật mang tên Nữ hoàng Victoria. Điều kiện để tuyển pháp sư là có tài diễn thuyết, có khả năng biến hóa, hoá trang bản thân, có con mắt hài hước.

Chức vụ thầy phù thủy nhà nước là một chân rất "ngon on" vì mức lương
cao lại được miễn mọi khoản thuế.

Bị nghi là khủng bố vì... ngồi trong nhà vệ sinh lâu

Ngày 11.9, chiếc máy bay của Hãng Lufthansa (Đức) từ Frankfurt đã hạ cánh xuống sân bay Tigel ở thủ đô Berlin từ lâu, mà một hành khách nhất định ngồi trong nhà vệ sinh trên máy bay không chịu ra. Điều này đã khiến các nhân viên an ninh sân bay Tigel ra lệnh báo động, vì lo ngại nguy cơ khủng bố. Người đàn ông bị tạm giữ để thẩm vấn ngay sau khi ra khỏi nhà vệ sinh. Các nhân viên an ninh đã lục soát toàn bộ chiếc máy bay, song không phát hiện ra điều gì đặc biệt. Thomas Jachnow, phát ngôn viên của Lufthansa nói: "Nhờ trời, đã không có chuyện gì tồi tệ xảy ra".

Rùa hai đầu

Cô Mary Toro, một chuyên viên giám sát loài rùa biển đã phát hiện vào
sáng 12-9 một con rùa con có hai đầu gần bãi biển Naples, Florida, Mỹ.

Quản lý của Toro, bà Maura Kraus người có 20 năm kinh nghiệm về loài rùa biển cho biết bà đã từng thấy rất nhiều phôi thai của rùa có hai đầu nhưng chưa thấy một cái nào sống sót.

"Đây là lần đầu tiên tôi thấy một con như vậy còn sống và phát triển bình
thường" - Bà Kraus nói.

Cô Toro đã tìm thấy con rùa trên khi đang đào một cái ổ mà rùa mẹ đã đẻ trứng ba ngày trước đó. Thông thường những chuyên viên giám sát đào ổ đẻ của rùa để đếm số lượng trứng đã nở và chưa nở và giúp đỡ những chú rùa con. Anne Meylan, một chuyên gia của viện nghiên cứu biển Florida ở St. Petersburg cho biết con rùa hai đầu trên có vẻ là một sinh vật bình thường, không phải bị nhiễm chất hoá học hay chịu ảnh hưởng của những yếu tố đặc biệt nào

18 lần nhầm vợ chưa cưới

Công dân Michael người New Zealand, 59 tuổi, gần như tuyệt vọng khi cô vợ chưa cưới chạy trốn. Thất vọng và buồn chán, anh chàng đã uống rượu thật say rồi nhấc máy điện thoại quyết tâm giãi bày tất cả những gì nghĩ về người bạn đời hụt của mình. Thế những, anh chàng đã bấm nhầm số mấy những 18 lần, khiến cho 18 người bị một phen hết vía đúng vào lúc đêm khuya. Những người bị Michael làm cho mất mật đã làm đơn gửi cảnh sát. Nhà chức trách kiểm tra ở tổng đài và phát hiện được đối tượng. Và thế là anh chàng lấy vợ hụt sẽ phải chịu một khoản tiền phạt lớn. Thế nhưng, Michael lại nghĩ sẽ kiện để bắt cô vợ hụt của mình thanh toán số tiền phạt trên.

Báo dành cho lúc đi vệ sinh

Sắp tới, tại Đức, sẽ phát hành loại báo và sách dành cho người đọc trong lúc đi vệ sinh. Tin tức hàng ngày cũng như nội dung cả quyển sách sẽ được in trên cuộn giấy đi vệ sinh đặt trong toalet. Lúc ngồi "giải quyết vấn đề bức xúc", người đọc có thể giải trí bằng các thông tin in trên giấy vệ sinh. Tác giả của ý tưởng in báo và sách trên giấy vệ sinh cho biết, lúc ngồi trong toalet là khoảng thời gian tuyệt vời cao nhất cho việc cập nhật thông tin. Loại sách và và báo đọc trong toalet sẽ được trưng bày tại hội chợ triển lãm vào ngày 21-10-2002. Ý tưởng độc đáo này đã được cấp bằng phát minh sáng chế.

Bơi từ New York đến Washington để tưởng niệm các nạn nhân ngày 11-9

Benoit Lecomte, một vận động viên bơi lội Pháp 35 tuổi, đã bị cảnh sát và lính tại Washington chất vấn trong thời gian ngắn khi anh bắt đầu bơi từ Washington đến New York để tưởng niệm các nạn nhân vụ 11-9. Lecomte cho biết khi bắt đầu bơi vào ngày 11-9 trên sông Potomac men theo Washington, anh đã bị một đội cảnh sát tuần tra tại thủ đô xét hỏi và buộc anh phải trở lên con tàu nơi có mặt những người ủng hộ và phóng viên theo dõi anh bơi. Sau khi được kiểm tra xong, Lecomte còn phải chờ lính ở căn cứ không quân Mỹ Bollings gần đó đến xét giấy tờ tùy thân của anh và những người trên tàu. Họ đã buộc các phóng viên phải xóa trên máy ảnh kỹ thuật số tất cả những bức ảnh chụp các khu vực nhạy cảm. Sau đó anh đã được phép tiếp tục bơi. Lecomte có ý định bơi một quãng đường dài 800km kết thúc gần khu vực tòa tháp đôi WTC để bày tỏ sự ủng hộ những người Mỹ bị tấn công ngày 11-9. Anh dự tính sẽ đến đích vào ngày 6-10. Benoit Lecomte sống tại Dallas, thuộc bang Tezas, Mỹ, cùng vợ và con gái. Anh dự định mỗi ngày bơi sải từ 6 đến 8 tiếng và nghỉ mệt trên đất liền. Anh sẽ được những người tình nguyện hỗ trợ để thực hiện thành tích này.

Viagra không có tác dụng với gấu trúc

Viagra không có tác dụng đối với gấu trúc. Các nhà khoa học Trung Quốc có sáng kiến cho con gấu trúc đực Tráng Tráng 16 tuổi (ảnh) uống Viagra để tăng cường hứng thú sinh hoạt tình dục của nó như một biện pháp kích thích sinh đẻ. Sau một tuần thử nghiệm tại Khu bảo tồn thiên nhiên Wolong ở tỉnh Tứ Xuyên, những nỗ lực trên đã không mang lại kết quả nào. Con Tráng Tráng tỏ ra không xứng với tên của nó. Ông Vương, người lãnh đạo dự án này cho hay có thể không phải là Viagra không có tác dụng, nên các ông sẽ tìm một ứng cử viên khác

Vỏ ốc xà cừ chứa ngọc lục bảo

Một thợ lặn đã tìm thấy cả một gia tài lớn là viên ngọc lục bảo nặng 40,2 cara bên trong một vỏ ốc xà cừ khi anh đang lặn bên trong con tàu Tây Ban Nha bị đắm trong cơn bão Florida Keys cách đây 380 năm. Người thợ lặn trên làm việc bán thời gian đồng thời cũng là giáo viên một trường tiểu học ở Bắc Florida (yêu cầu giấu tên) đã phát hiện viên ngọc lục bảo to lớn trong khi đang rửa một xô vỏ sò trong phòng thí nghiệm. Người thợ lặn đã lượm những vỏ sò trong con tàu chiến Santa Margarita của Tây Ban Nha, chiếc tàu bị đắm vào ngày 6 tháng 9 năm 1622 cách phía Tây Key West (một thành phố đảo thuộc Florida) 30 dặm. Được biết anh ta sẽ nhận được một số tiền thưởng. Giá trị của viên ngọc vẫn chưa được xác định nhưng năm 1985 một viên ngọc lục bảo 77,7 cara tìm thấy từ tàu Nuestra Senora de Atocha được định giá là 1,2 triệu đôla.

Một phụ nữ bị diều hâu kẹp chặt vào cánh tay

Một con diều hâu đuôi đỏ đã va vào chiếc xe tải nhỏ của Jamie King, một phụ nữ 38 tuổi ở thành phố Arlington, Mỹ. Sau khi cô tìm cách giải phóng cánh con chim ra khỏi kính chiếu hậu, con chim đã bay vào xe, cắn vào môi Wing sau đó thì bấu chặt móng của nó vào cánh tay phải của cô.

Wing cho biết cô đã nhiều lần cố gắng lấy nó ra nhưng không thành
công.

"Cứ mỗi lần tôi đụng đến con chim là nó lại càng kẹp chặt tôi hơn" - Cô nói - "Lúc đó tôi có thể tự giải thoát cho mình khi bẻ gãy cổ con chim nhưng tôi là người yêu loài vật và nhận ra con chim đang rất hoảng loạn và sợ hãi." Lính cứu hỏa đã phải tiêm thuốc giảm đau cho Wing trong khi hai phụ nữ khác của trung tâm động vật hoang dã Sarvey lấy con diều hâu ra khỏi tay cô. Con chim sau đó đã bị giết chết vì cả hai cánh của nó đã gãy khá nặng và không thể phục hồi hay chữa trị được.

Cơn sốt sử dụng số 911 ở Singapore

Những người hay chơi xổ số lôtô theo kiểu dựa vào điềm báo ở

Singapore hôm 10.9 đã đổ xô nhau mua vé số 0911, 1109.

Lần mở thưởng này đúng vào dịp kỷ niệm 1 năm vụ khủng bố 11.9 tại Mỹ, nên trong ngày 10.9 đã có quá nhiều người mua vé theo hai số trên, đến nỗi các công ty xổ số Singapore phải ngừng không cho người chơi chọn các số này. Anh Tan Chee Guan, một người mua vé cho biết, anh còn đánh "bóng" của những số trên là 9114 và 9117. Anh Guan giải thích, 4 và 7 có nghĩa là "chết" theo tiếng Phúc Kiến và Quan Thoại.

Quá đắt

Đám cưới đang trở thành một thứ xa xỉ ở thành phố Thượng Hải hoa lệ
bởi chi phí trung bình cho một đám cưới ở đây rất cao.

Thống kê của tờ The China Daily cho thấy ở Thượng Hải, mỗi đám cưới trung bình tốn 150.000 nhân dân tệ (hơn 2,7 tỉ đồng VN) trong khi hàng tháng mỗi công nhân chỉ có thể kiếm trung bình 1.530 nhân dân tệ (2,8 triệu đồng VN). Do đó, có lẽ biện pháp tối ưu là nên tổ chức đám cưới tập thể.

Người có nhiều cây xương rồng nhất thế giới

Jean Arneodo, người Pháp, có một đam mê khác thương. Từ 56 năm nay, ông ngắm những cây xương rồng với vẻ chăm chú và khâm phục. Hiện nay ông có hơn 3.000 loại cây tại khu vườn bách thảo của mình ở gần Mougins, Pháp. Jean Arneodo đã bắt đầu sưu tầm xương rồng do tình cờ khi ông mới 18 tuổi và đặt một chậu xương rồng trên cửa sổ. Lúc ấy ông đã bị thu hút bở vẻ đẹp của nó. Ông đã tạo ra vương quốc xương rồng trên một mảnh đất 2 ha từ năm 1953. Tại khu vườn của ông, những cây xương rồng có đủ mọi hình dáng, màu sắc, từ màu xanh với lông tơ, cho đến màu lục với hoa màu trắng, vàng hoặc đỏ. Có nhiều cây ra hoa mỗi năm. Một số cây phải chờ đến 30 năm mới trổ hoa một lần.

Ông đã đi các nước Mehico, Achentina, Nam Phi và Costa Rica để bổ
sung cho bộ sưu tập của mình.

Từ năm 1959, Jean Arneodo đã tham gia các đợt triển lãm hoa tại Pháp và nước ngoài và thường chiếm những vị trí hàng đầu. Niềm tự hào của ông là dẫn đầu trước những người trưng bày hoa lan.

Kẻ cướp khờ khạo

Một kẻ cướp người Thụy Điển đã uy hiếp nhân viên bưu điện tại thành phố Halmstad, phía nam Thụy Điển, và yêu cầu chuyển số tiền khoảng 350 triệu curon (khoảng 38 triệu euro) vào tài khoản của mình tại ngân hàng.

Y đã viết số tài khoản của mình trên một mảnh giấy và đưa cho nạn nhân.

Các nhà điều tra đã nhanh chóng tìm ra tên cướp 47 tuổi và bắt giữ y.

Quan tài của cảnh sát trưởng cũng bị đánh cắp

Những tên trộm đã đào mộ của cảnh sát trưởng Sri Lanka, người vừa qua
đời trước đó không lâu và đánh cắp cái quan tài mắc tiền của ông.

Ngôi mộ của Lucky Kodituwakku ở nghĩa trang Colombo dành cho VIP được phát hiện đã bị đào lên và điều tra ban đầu cho thấy một băng trộm đã lấy đi cái quan tài trị giá 1250.000 rupees (1320 đôla). Số tiền trên bằng khoảng 13 tháng lương của một quan chức chính phủ hay của một cảnh sát. Một cỗ quan tài bình thường chỉ khoảng 10.000 rupees (104 đôla). Cảnh sát không thể dùng máy dò vì họ không thể đào cái mộ lên mà không có sự cho phép của tòa án. Tờ Daily Mirror cho hay việc trộm quan tài không phải là điều hiếm ở Sri Lanka.

Người xui xẻo

Một người Rumani nói ông ta cảm thấy đã quá đủ sau khi bị xe cán đã 7 lần. Tai nạn gần đây nhất là ông bị một xe cảnh sát đụng phải và phải vào viện với một cái chân bị gãy.

Đây là lần thứ năm ông bị một chiếc xe đụng phải, ngoài ra ông còn bị xe
lửa và môtô đụng phải.

Người đàn ông 44 tuổi trên sống ở Valea Mare (thuộc quận Arges) nói: "Tôi chỉ cách nhà mình có 10m khi tai nạn xảy ra. Tôi nghĩ là quá đủ rồi, tôi ước gì anh ta (viên cảnh sát) đụng tôi mạnh hơn vì tôi chán phải ở trong bệnh viện lắm rồi." Ông Tabacu cho biết tai nạn ông gặp lần đầu tiên là vào năm 1987 khi bị một chiếc xe buýt đụng phải làm gãy chân trái. Còn tai nạn nghiêm trọng nhất là năm 2001 khi ông bị một chiếc xe hơi đụng phải làm gãy cả hai chân.

24 đoá hoa thay lời xin lỗi

Một phụ nữ Ý khiếu nại rằng hai viên cảnh sát đã có thái độ vô lễ với
mình khi chị hỏi thăm đường.

Ngay sau đó, Antonio De Luca, chỉ huy cảnh sát khu vực Trento (Ý), đã gửi 24 đóa hoa hồng tới nhà phụ nữ đó, kèm theo lá thư: "Tôi rất tiếc là bà đã gặp phải hai đồng nghiệp khiếm nhã của tôi. Họ đã hành động không xứng đáng với bộ cảnh phục đang mặc. Tôi đã lập tức có hình thức kỷ luật thích đáng với họ. Tôi xin bà chấp nhận những đóa hoa này như một dấu hiệu xin lỗi thật sự của tôi".

Được bồi thường 270 USD vì... không được đi vệ sinh

Hãng Vận tải hành khách nhà nước "Deutsche Bahn" của Đức vừa mới phải trả tiền bồi thường 270 USD cho một hành khách vì ông này phải chờ những 2 tiếng đồng hồ mới vào được nhà vệ sinh để giải quyết "nỗi buồn của mình". Số là, trên chuyến tàu từ Frankfurk di Dresden bị mất nước nên tất cả hệ thống nhà vệ sinh trên các toa tàu đều phải đóng cửa, chỉ duy nhất có mỗi toalet dành cho nhân viên trên tàu là làm việc. Để giải quyết được nhu cầu bức bách, ông khách này đã phải mất đúng 2 tiếng đồng hồ để tìm người phụ trách trên toa và thuyết phục cho phép mình giải quyết "nỗi buồn".

Chỉ tại chiếc hàm giả

Suốt một năm rưỡi trời, các bác sĩ Mỹ không phát hiện được nguyên nhân khiến cho cô bé 15 tuổi người xứ Wales lúc nào cũng cảm thấy mệt mỏi. Cô bé không hề đau ốm gì, hoàn toàn khỏe mạnh, vậy mà lúc nào cũng cảm thấy như không còn sức, nhiều khi không thể nhấc mình khỏi giường để ngồi dậy. Các chuyên gia y tế giỏi nhất được mời tới khám nhưng cũng không phát hiện thấy nguyên nhân của căn bệnh lạ. Hóa ra chỉ tại chiếc hàm giả mà cô bé đeo để chỉnh lại bộ răng thưa. Do bị hàm giả ép chặt qua nên răng không có điều kiện phát triển đã đè lên dây thần kinh kiểm sóat quá trình điều tiết các chất trong não. Vì thế mà cô bé lúc nào cũng trong trạng thái kiệt sức. Sau khi khắc phục được nguyên nhân, tình trạng sức khỏe của cô bé trở lại bình thường.

Chuột cũng đua xe

Những thám tử đang điều tra vụ việc kỳ lạ về một con chuột đồng được trông thấy lái một chiếc xe đồ chơi trong một khu nghỉ mát ở bờ biển. Con chuột đồng, được đặt tên là Speedy.

"Đó là một mẫu xe đua với những bánh xe lớn phía sau và những bánh xe
nhỏ ở phía trước" - Tờ Daily Express dẫn lời cảnh sát viên Quentin Allen.

"Ở giữa cầm tay lái là một con chuột đồng… Khi con vật chạy xung
quanh, nó đã cho chiếc xe chạy ở tốc độ cao..."

Cảnh sát đã bắt con Speedy ra khỏi chiếc xe sau khi nó đã nhiều lần thoát khỏi họ, và đã đưa nó tới một nơi dành cho động vật gần đó. Hiện vẫn chưa rõ người chủ của con vật là ai.

Suýt giết chồng vì đống bát bẩn

Tại thành phố Montana, Mỹ, phiên tòa xét xử nữ công dân Elizabeth Holt, 23 tuổi, vừa kết thúc. Số là Elizabeth đang vội vàng chuẩn bị đi thăm cha mẹ đẻ thì buộc phải thay đổi kế hoach khi phát hiện thấy đống bát ăn xong anh chồng Demontini, 26 tuổi, vẫn chất đầy ngoài bếp. Không chịu được thói lười biếng của anh chồng, trong lúc nóng giận, Elizabeth đã vớ con dao làm bếp đâm thẳng vào lưng Demontini. Sau đó thủ phạm đã cấp tốc gọi điện cấp cứu. Và thế là cuộc sống gia đình của đôi vợ chồng đã chấm hết vì anh chồng phải nằm trong bệnh viện với vết thương khá nặng, còn cô vợ thì bị ngồi bốc lịch trong xà lim.

Chia gia tài cho nhân viên

Trước khi qua đời, ông Claude Dehaie, 78 tuổi, sáng lập viên và Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Alma Sotapharm, có trụ sở tại Paris (Pháp) đã để lại di chúc, chia một phần gia tài cho những người làm công. Ông Dehaie thành lập Công ty Alma Sotapharm (ảnh) , chuyên sản xuất dụng cụ y tế từ năm 1972. Theo di chúc của ông, khoản tiền 300 nghìn euro sẽ được chia cho 108 người đang làm tại công ty. Trong số đó có những người đã làm cùng ông Dehaie từ những ngày đầu thành lập công ty, nay đã về hưu và có người mới chỉ vào làm cho công ty được một tháng.

Số tiền chia tuy không nhiều, nhưng tất cả những người được nhận tiền
đều tỏ ra cực kỳ xúc động trước quyết định của ông Dehaie.

Làm mẹ khi mới 5 tuổi

Cha mẹ bé Lina Medina tưởng cô con gái 5 tuổi của mình có một khối u to trong dạ dày. Trưởng làng Andes, tỉnh Ticrapo, một trong những tỉnh nghèo nhất của Peru ở độ cao 2.250 mét, không tìm ra nguyên nhân của khối u, đã khuyên cha bé đưa em đến bệnh viện. Chỉ một tháng sau đó, cô bé hạ sinh một cậu con trai, nặng 2,7 kg bằng phương pháp mổ. Vừa tròn 5 tuổi 7 tháng và 21 ngày vào ngày 14- 5-1939, Medina trở thành một người mẹ trẻ nhất trên thế giới và trong lịch sử y học. Vào thời điểm này, Chính phủ Peru hứa trợ giúp nhưng lời hứa này không thành hiện thực. 6 thập kỷ trôi qua, Medina vẫn sống cùng chồng trong một ngôi nhà lụp xụp tại một quận nổi tiếng trộm cướp với biệt danh "Tiểu Chicago" tại thủ đô Peru. Bà sống ẩn mình, không muốn khơi lại quá khứ đau buồn. Cậu con trai Gerardo mà bà sinh ra khi 5 tuổi đã qua đời năm 1979 khi mới 40 tuổi. Bác sĩ sản khoa, ông Jose Sandoval, rất quan tâm đến trường hợp của bà. Ông viết cuốn sách Làm mẹ khi mới 5 tuổi nhằm khơi lại mối quan tâm của công luận về câu chuyện của Medina và hy vọng Chính phủ Peru có thể trợ giúp và cung cấp tài chính cho bà dù đã quá muộn. Sandoval đã trình vụ này lên văn phòng của đệ nhất phu nhân Peru Eliane Karp, yêu cầu chính phủ trợ cấp lương hưu cho bà mà theo lời các quan chức là có thể thực hiện được. Dựa trên các tin bài được đăng cũng như một số cuộc phỏng vấn thân nhân Medina, trong cuốn sách của mình, Sandoval đã tái hiện lại toàn bộ câu chuyện. Cho đến nay không ai biết bố đứa con của bé là ai. Có giả thiết cho rằng bé mang bầu là do bị hãm hiếp. Trong lịch sử y khoa, Medina được coi là cô bé trẻ nhất có cơ quan sinh dục phát triển hoàn chỉnh như phụ nữ trưởng thành. Hai tuổi rưỡi em đã hành kinh, có mang lúc 4 tuổi 8 tháng. Cha em bị bắt tạm giam do nghi ngờ loạn luân nhưng sau đó đã được thả ra vì thiếu chứng cứ. Nhiều bác sĩ, cảnh sát và cả một đoàn làm phim đã đến làng Andes để điều tra. Sau khi bà mẹ trẻ sinh con, đã có ngay nhiều lời đềâ nghị giúp đỡ, trong đó một doanh nhân Mỹ hứa giúp 5.000 USD. Tại một hội chợ ở New York, người ta đề nghị giúp cô bé và đứa trẻ 1.000 USD mỗi tuần. Một doanh nghiệp Mỹ cũng đềâ nghị chi tiền vé máy bay cho gia đình bé sang Mỹ để các nhà khoa học nghiên cứu cũng như lập quỹ trợ giúp bé suốt đời. Nhưng chính phủ đã hủy bỏ mọi lời đề nghị tốt đẹp trên, tuyên bố Medina và cháu bé "đang bị nguy hiểm về mặt đạo đức" và lập ra một ủy ban đặc biệt để bảo vệ họ nhưng chỉ 6 tháng sau, vụ việc này đã bị lãng quên và không ai giúp đỡ họ. Năm 1972, Medina kết hôn và có 1 con trai, 33 năm sau đứa con đầu lòng. Mặc dù bà Medina luôn hoài nghi về tương lai của mình và từ chối trả lời phỏng vấn hãng truyền hình Reuters, nhưng bác sĩ Sandoval lại rất lạc quan. Ông tin rằng câu chuyện sẽ "kết thúc có hậu", vợ chồng bà Medina sẽ được trợ cấp của chính phủ cho phần đời còn lại của mình.

Bỉ:Tìm người giống hệt Bin Laden để đóng phim

Rob Van Eyck, đạo diễn người Bỉ 63 tuổi, đã đăng tin rao tìm người giống hệt Osama Bin Laden để diễn trong một bộ phim sẽ được quay vào năm 2003 tại một quán cà phê ở Zichem, một thành phố nhỏ ở Flandre, phía đông bắc nước Bỉ. Rob van Eyck dự định quay tiếp bộ phim khoa học giả tưởng "Afterman" quay năm 1985 với ngân sách thấp. Ông cho biết trong "Afterman 2" với bối cảnh năm 2012, Osama Bin Laden sẽ trở thành một quan chức cao cấp châu Âu hoạt động bí mật để gây hại. Bộ phim với ngân sách gần 1 triệu euro, sẽ đề cập về sự đối đầu giữa Afterman, nhân vật trong bộ phim thứ nhất đã già hơn và có thêm một người con gái, và Bin Laden, một kẻ buôn lậu bộ phận người.

Theo Van Eychk, sau khi mẩu tin rao vặt trên được đăng, có 50 đến 100
người đã đăng ký tham gia đóng bộ phim này.

Phát hiện mới về biểu hiện của việc nói dối

Theo một nghiên cứu trình bày tại liên hoan khoa học hàng năm của Hiệp hội Anh ở Leicester, con người tỏ ra quá kém trong việc phát hiện ra người khác nói dối bởi vì họ phán đoán sai những biểu hiện. Tiến sĩ tâm lý học Richard Wiseman thuộc Đại học Hertfordshire cho biết: "Khả năng phát hiện nói dối của con người quá tệ. Họ nghĩ rằng kẻ nói dối thường tránh nhìn thẳng vào mắt người đối diện và hay thấp tha thấp thỏm. Thực ra, kẻ đang nói dối thường nhìn chăm chú hơn và không hề cựa quậy để tỏ thái độ "thật thà".

"Những gì bạn nên làm là để ý xem quãng thời gian từ lúc bạn hỏi đến
lúc người đối diện trả lời có dài không", tiến sĩ Wiseman tiết lộ.

Những biểu hiện khác của nói dối còn có thể phát hiện ra qua việc sử dụng những câu nói ngắn ngủn, câu nói sai và sự mắc lỗi trong lúc nói. Ít cử động cũng có thể là một dấu hiệu của hành vi thiếu chân thực.

Theo nghiên cứu của tiến sĩ, ngay cả những máy phát hiện nói dối cũng
bị chê là cho ra kết quá tồi.

"Chúng có thể phát hiện ra ai đó đang bị căng thẳng chứ không hẳn là
người đó đang nói dối", ông nói.

Chạy marathon bằng đầu gối và tay

Ngày 6-9, Rob Moroney, một nhà doanh nghiệp khoảng 30 tuổi, đã bắt đầu chạy marathon trong tư thế bò bằng đấu gối và hai tay tại các đường phố ở Sydney, Úc. Moroney có ý định quyên góp cho quỹ của Bệnh viện trẻ em (Children Hospital) bằng cách chạy bằng đầu gối và tay. Anh chỉ mặc duy nhất một cái tã lót được cài bằng một cây kim băng khổng lồ.

Cuộc hành trình của anh sẽ theo tuyến đường chạy marathon trong Thế
vận hội tháng 9-2000 kéo dài 9 ngày.

Hoàng tử Đan Mạch đi nhà trẻ bình dân

Lần đầu tiên trong lịch sử chế độ quân chủ Đan Mạch, có một vị hòang tử đi nhà trẻ dành cho thường dân. Đó chính là lý do khiến nhà trẻ thành phố Moegeltoender, nằm ở phía Tây-Nam Đan Mạch, trở thành tâm điểm của cánh nhà báo, phóng viên truyền hình và những người hiếu kỳ trong ngày 2.9 vừa qua. Chỉ tội nghiệp hòang tử bé Nikolai, vừa ăn mừng sinh nhân 3 tuổi hôm 28.8, có phần hơi hỏang trước những ánh đèn flash nháy liên hồi nên cứ ôm chặt mẹ là công nương Alexandra. Hòang tử Joachim, con trai thứ của nữ hòang Margrethe và quận công Hanrik, giải thích về quyết định chọn trường cho bé Nikolai: "Nikolai theo học ở một nhà trẻ như những đứa trẻ khác trong xã hội là chuyện bình thường, và như thế bé sẽ được làm quen với các bạn bè đồng trang lứa". Còn nhớ trước kia, hòang tử Joachim và người anh là hòang tử Frederik đều được đưa đến những nhà trẻ tư nhân tổ chức danh riêng cho các hòang tử và công chúa.

Thưởng cho bác sĩ vì đã sống đến 100 tuổi

15 năm trước, Israel Haimowitz đã làm một cam kết với bác sĩ của ông ta rằng nếu bác sĩ làm ông sống tới 100 tuổi được thì ông sẽ thưởng cho một chuyến du lịch Châu Âu. Và ngày 5/8 vừa rồi Haimowitz đã mừng sinh nhật lần thứ 100 của ông.

Bác sĩ Robert Drimmer và vợ ông đang mong chờ chuyến du lịch tới

Luân Đôn vào mùa hè tới.

"Tôi không thích phải lấy tiền của ông ấy" - Bác sĩ Drimmer nói -

"Nhưng ông Haimowitz sẽ tức giận nếu tôi từ chối nó."

Haimowitz, một doanh nhân buôn bán đồ gỗ đã nghỉ hưu, cho biết đó là điều tối thiểu mà ông cần làm. Ông hiện đang sống khoẻ mạnh ở Brooklyn (thuộc New York, Mỹ). Ông Haimowitz rất tin tưởng vào sự trường thọ và sức khoẻ của mình, mỗi ngày ông uống hai ly rượu cônhắc và ăn năm cái bánh qui bơ Đan Mạch. Ông cũng vừa thay bằng lái xe mới và dự định sẽ đi vòng quanh đâu đó.

Ngôi mộ tương lai trở thành nơi yên nghỉ

Giovanni Greco 63 tuổi muốn nơi yên nghỉ trong tương lai của ông phải thật hoàn hảo nên đã đi xem xét để chắc chắn những thợ xây làm nó đúng theo ý ông.

Nhưng thật không may lần đến xem đó cũng chính là lần cuối cùng của
ông.

Được biết Greco như thường lệ đến nơi đang xây dựng trong một nghĩa trang nhỏ tại quê nhà của ông ở Lascari. Ông đã leo lên một cái thang để nhìn rõ hơn phía trên của ngôi mộ thì bị trượt chân, đầu ông đập vào những bậc thang bằng đá cẩm thạch và ngã vào chính ngôi mộ của ông!!!

Chó ăn xe Mercedes

Một người Croatia đang kiện con chó của người hàng xóm ra toà vì cho
rằng con vật đã ăn những phần của chiếc Mercedes của ông ta!!!

Cảnh sát thị trấn Krizevci nằm ở miền Nam Croatia cho biết họ đang
điều tra lời tố cáo trên buộc tội một con chó 12 tuổi tên Dona.

Nhật báo Vecernji List cho hay người đàn ông trên (không được tiết lộ danh tánh) tố cáo con Dona đã ăn nhiều phần chiếc xe của ông ta bao gồm cả nắp đậy máy. Trong khi người chủ của con chó thì nói con chó của mình không thể nào mà ăn chiếc xe được vì nó bị cột ở trong vườn suốt ngày hôm đó và rằng "nó không có thói quen ăn chiếc Mercedes hay bất cứ chiếc xe nào".

Kêu gọi đọc sách bằng... xơi sách

Để khích lệ người ta đọc sách, Jodi Jill, nhà văn 31 tuổi ở bang Colorado, Mỹ, đã ra lời kêu gọi đọc sách với lời cam kết: "Nếu 50.000 người hứa chịu đọc một quyển sách cô sẽ ăn trọn quyển tiểu thuyết, cả bìa, loại thường, trước công chúng". Đáp ứng lời hứa hiếm có trong lịch sử văn học, đã có 9.000 người đăng ký trên website Estabook.com và đa phần kêu gọi Jill nhai cuốn Chiến tranh và Hòa bình của Lev Tolstoi. 1.456 trang trong quyển sách nổi tiếng thế giới này là bữa ăn tối thú vị cho cô!

Cô Jill cho biết, cô đã hiến dâng cuộc đời mình cho nghiệp văn chương,
nên chuyện phải nhai sách chỉ là... chuyện nhỏ.

Mối tình chat của nàng 60 và chàng 22

Bà Sylvia Oufrit tuy đã 60 tuổi, có ba cháu và lại mới ly dị chồng, nhưng vẫn còn yêu đời. Trong khi "chat", biết được hoàn cảnh của bạn "chat", thầy bói Fortune Teller - tên của "chat" than đau đầu vì không được nhập cảnh vào nước Anh. Bà liền bay qua Marốc và làm lễ cưới với Tanik, người chồng 22 tuổi. Quả là "tình yêu thời internet": lắm ngộ nghĩnh, có thể đánh gục bất kỳ ai, không phân biệt tuổi tác và chủng tộc. Quan chức Sở Di trú cho biết, họ chưa biết là cặp "vợ chồng tơ" mới xe duyên kết tóc này có ăn ở với nhau được mãi hay không? Theo phát ngôn viên Bộ Nội vụ, dù bà Sylvia làm vậy nhưng vẫn không thể xin cho phu quân mình nhập cảnh.

Lắp Microchip cho voi

Ước tính hiện có khoảng 3.500 chú voi đã thuần dưỡng ở các bang miền Đông-Bắc Ấn Độ chuyên dùng kéo gỗ, đang là đối tượng bị buôn lậu ra ngoài sau lệnh cấm buôn bán gỗ tại đây hiệu lực từ năm 1996. Để chống săn trộm và buôn lậu số voi "thất nghiệp" ấy, Ấn Độ vừa hợp tác với các nhà khoa học vườn thú Blackpool (Anh) cấy vào tai trái mỗi voi một microchip. Chip này có 15 chi tiết về quốc tịch và nòi giống, thể trạng voi mà kẻ khác không thể làm nhái hay đọc ra. Đến đầu tháng 9 này đã có hơn 100/1.500 voi ở bang Assam và Pradesh được lắp chip.

Đức: từ chối đặt tên Bin Laden cho một đứa bé

Một cặp vợ chồng người Thổ Nhĩ Kỳ ở thành phố Koln, miền tây nước Đức, đã đưa đơn kiện ra tòa vì họ bị chính quyền Đức từ chối việc đặt tên cho con trai là Osama Bin Laden.

Việc đặt tên tại Đức phải tuân theo một số tiêu chuẩn, như cho phép nhận
dạng giới tính, không được lố bịch hoặc quá chướng tai.

Một người phát ngôn của tòa án phụ trách vụ kiện này cho biết chính quyền thành phố Koln đã từ chối việc đặt tên Bin Laden vì cái tên này sẽ không được cho phép tại Thổ Nhĩ Kỳ. Tòa án Đức đã thông báo rằng nếu cha mẹ nào muốn đặt tên nước ngoài cho con thì tên này phải được nước của họ chấp nhận. Một nguyên nhân khác là tên này có dính líu đến các vụ tấn công ngày 11-9. Tuy nhiên các nhân viên hộ tịch không có quyền cấm các cha mẹ sử dụng tên của người chỉ huy mạng lưới Al-Qaeda.

Tòa án đã yêu cầu cặp vợ chồng trên giải thích quyết định của họ qua một cái đơn viết tay. Trong khi chờ đợi, đứa bé hai tháng tuổi vẫn được gọi là Osama, một cái tên thông dụng trong giới Hồi giáo.

Kiểm soát giao thông bằng cảnh sát giấy

Chính quyền thủ đô Vilnius (Litva) đã quyết định đặt hơn 300 cảnh sát giấy tại các điểm giao thông gần khu vực trường học trong thành phố, nhằm khống chế tốc độ của các tài xế. Những cảnh sát này cao bằng người thật và được mặc trang phục màu xanh. Theo phát ngôn viên hội đồng thành phố Vilnius ngày 3.9, hệ thống cảnh sát giấy tỏ ra khá hiệu quả và sẽ tiếp tục được sử dụng trong vài tháng tới. Đan Mạch từng triển khai mô hình này vào những năm 1980, nhưng phải huỷ bỏ vì các chú cảnh sát giấy thường xuyên bị những người săn đồ lưu niệm lấy trộm. Để ngăn chặn điều này, chính quyền Vilnius đã giao trách nhiệm bảo quản và cất giữ các chú cảnh sát giấy sau giờ tan trường cho hơn 90 trường học. Litva được xem là nước có tỉ lệ tai nạn đường bộ cao nhất tại Châu Âu. A

Tham quan Helsinki qua đêm trong phòng giam

Các du khách đến tham quan Helsinki, thủ đô Phần Lan, sẽ được dịp qua
đêm đằng sau các song sắt và trả tiền thuê phòng giam.

Một công ty địa phương đã được chọn để biến đổi nhà tù Katajanokka được xây từ thế kỷ thứ 19 với những viên gạch lót màu đỏ thành một khách sạn với 150 xà lim được sửa thành phòng ngủ.

Khách sạn mới cũng sẽ bao gồm một nhà hàng, phòng trưng bày, trong
khi nhà thờ trong nhà tù sẽ tiếp nhận các hôn lễ.

Một số xà lim sẽ được giữ nguyên trạng vì lý do lịch sử, trong khi các xà
lim khác sẽ đuợc thay đổi chút ít và mang lại nhiều tiện nghi cho khách hơn.

Nhà tù Katajanokka được bảo vệ bởi một bức tường cao bao quanh, đã được xây dựng trong những năm 1830 gần trung tâm thủ đô của Phần Lan và được sử dụng để giam tù nhân cho đến tháng 4 vừa qua. Sau khi được sửa chữa sơ sài, ba tháng sau nhà tù đã được dùng làm trung tâm tiếp nhận tạm thời những người tị nạn.

Cây kim bị bỏ quên suốt 21 năm trong cơ thể

Một cây kim mổ đã bị bỏ quên suốt 21 năm trong cơ thể của một bệnh nhân người Nhật sau ca mổ. Qua ngày hôm sau, bác sĩ phẫu thuật mới nhận thức được sự sai sót nhưng ông đã thất bại khi cố gắng rút bỏ cây kim trong ca mổ thứ hai và đã không tiết lộ điều này. Bệnh nhân không đuợc tiết lộ danh tánh mới được cho hay về sự có mặt của cây kim dài mấy milimét khi được chụp X-quang để khám sức khỏe tổng quát. Theo các hồ sơ lưu trữ về bệnh án, ông bác sĩ trên qua đời 6 năm sau ca mổ đã không bao giờ cho bệnh nhân biết về sự có mặt của cây kim. Vào lúc ấy, ông chỉ cho biết cần phải tiến hành ca mổ thứ hai vì bệnh nhân bị xuất huyết.

Hiện nay cây kim không thể lấy ra được vì gặp vấn đề khó khăn và có thể
gây nguy hiểm.

Quán ăn trong bóng tối

Ngày 4-9, một nhà hàng tại Berlin đã mở cửa với phong cách thật độc đáo: sau khi được được những người phục vụ khiếm thị dẫn đến tận bàn, thực khách sẽ ăn trong bóng tối để có thể phát triển các giác quan mà bình thường không được chú ý đến. Các thực khách đầu tiên đã được anh Roland Zimmermann, một sinh viên 33 tuổi, bị khiếm thị từ nhỏ hướng dẫn đến bàn. Anh là người duy nhất có khả năng chỉ dẫn nơi đặt bàn ghế, chén đĩa và thức uống. Thực khách không được chọn các món ăn trên "thực đơn vô hình" (tiếng Đức gọi là "Unsicht-Bar") nhưng chỉ có thể cho biết họ thích ăn cá, thịt hay đồ chay. Ông Manfred Scharbach, chủ tịch hội người khiếm thị, quản lý nhà hàng này cho biết ông có ý định cho thực khách trải qua một thử nghiệm đặc biệt về ẩm thực, để nhận thức về các cảm giác, vị giác và mùi thơm. Trong số 30 nhân viên phục vụ, có 22 người bị khiếm thị. Thời gian trung bình của một bữa ăn thường kéo dài khoảng 3 tiếng và những người phục vụ thường đứng bên cạnh thực khách khi cần. Sau khi ăn xong, thực khách mới được tiết lộ họ đã ăn món gì.

Một kiểu quảng cáo độc chiêu

Một cặp nam nữ (hình như là) không mặc gì nằm trên chiếc giường (dưới tấm chăn) kê sát cửa kính của một phòng tranh ở London trong vòng một tuần để cổ động cho các biện pháp tình dục an toàn. Hai nhân vật này là nhân viên kinh doanh bất động sản Max Whatley, 24 tuổi và cô bạn gái người Ba Lan Meg Zakreta, 22 tuổi. Họ ăn uống, trò chuyện và làm nhiều việc khác trước mắt bàn dân thiên hạ cho đến hết ngày 5.9. Mỗi ngày hai người chỉ có 30 phút ra khỏi chiếc giường. Dự án "Không cấm đoán" là sản phẩm của hoạ sĩ Liam Yeates, 31 tuổi, đã được hãng sản xuất bao cao su Condomi biến thành hiện thực sau cuộc thi kéo dài một năm

Trưng bày bức tranh lớn nhất thế giới

Cây" (The Tree) - một trong các bức tranh được coi là lớn nhất thế giới vừa được trưng bày tại quảng trường Golden, trung tâm London hôm 1.9. Tác giả của bức tranh có khổ 975cm x 670cm này là Adam Ball, 25 tuổi, tốt nghiệp Trường đại học Tổng hợp Newcastle. Ball đã sử dụng 100 lít sơn dầu và vécni để tạo nên cây sồi ấn tượng này. Đây cũng là một cách để cho mọi người có thêm cơ hội tiếp xúc với hội hoạ mà không phải vào bảo tàng hay phòng tranh. "The Tree" sẽ có mặt tại quảng trường này đến hết ngày 18.9.

Tổng thống Nga Putin từng có ý định làm tài xế

Tổng thống Nga Vladimir Putin từng dự định làm tài xế taxi sau cuộc chính biến năm 1991. Trong cuốn tiểu sử "Vladimir Putin: The Road to Power" (Vladimir Putin:Con đường tới quyền lực), dự kiến được phát hành trong tuần này, ông Putin tiết lộ ông từng nghĩ đến việc dùng xe riêng để chở khách sau khi rời khỏi hàng ngũ KGB. "Trung thực mà nói, tôi đã nghĩ đến việc trở thành tài xế taxi để kiếm tiền nuôi gia đình", Tổng thống Putin cho biết. Cuốn sách viết về chặng đường của Tổng thống Putin từ năm 1975 đến tháng 12.1999 khi cựu Tổng thống Boris Yeltsin đột ngột tuyên bố từ chức, đưa ông lên tạm nắm quyền tổng thống. Tổng thống Putin nhấn mạnh, trong ba năm ở Mátxcơva ông đã kiêm nhiệm cả chức vụ người quản lý của tổng thống tại điện Kremlin và là người đứng đầu Hội đồng An ninh, do đó không thể nói ông chưa hề được chuẩn bị để đảm đương chức vụ tổng thống vào thời điểm 1999

Sống 104 ngày trên xe trượt dốc

Richard Rodriguez, giảng viên Trường đại học Chicago người Mỹ 42 tuổi, đã phá kỷ lục lần thứ 15 của chính mình khi ở suốt 104 ngày trên trò chơi tụt dốc tại công viên giải trí Hassloch, Đức. Khi quay cuồng mỗi ngày 10 tiếng đồng hồ trong suốt 3 tháng, Richard Rodriguez đã vượt qua nhiều trở ngại để phá kỷ lục về sức dẻo dai của chính mình. Trở ngại đầu tiên là cảm giác buồn nôn, cảm giác này đã nhanh chóng tan biến sau vài ngày. Sau đó là cảm giác mệt mỏi và hậu quả của sự việc tiếp xúc liên tục với gió bão và thời tiết xấu. Anh nói: "Da của tôi đã bị sạm đen, tôi cảm thấy rát trên mặt và hơi bị đau lưng, nhưng mọi việc đều ổn". Cuối cùng, vào ngày thứ 95, sau hơn 25.000 km quay trên trò chơi "số 8 lớn", Rodriguez bắt đầu bị đau răng. Nha sĩ đã đến chăm sóc anh tại chỗ và cảnh báo rằng anh có thể bị xuất huyết nếu tiếp tục cuộc phiêu lưu. Nhưng Rodriguez nhất quyết tiếp tục trò chơi và đã chịu đựng được 104 ngày. Bây giờ, thay vì nghỉ ngơi, anh lại có ý định ăn mừng thành tích của mình cùng với các thành viên trong nhóm tại công viên giải trí và các fan đã gửi bưu thiếp và nhắn tin điện tử để động viên anh.

Trò chơi tụt dốc mang tên " Expedition GeForce" tại công viên giải trí

Hassloch có chiều cao 62 m và độ dốc lên đến 82 độ.

Một con khỉ ở trên nóc của một tòa tại vùng ngoại ô Nairobi, Kenya, đã bế một chú mèo con và bắt rận cho nó nhưng lại không chịu nhường thức ăn cho mèo con. Con khỉ đã tỏ ra âu yếm với con mèo như hai mẹ con, nhưng ăn hết những trái chuối mà người đi đường ném cho nó. Chú mèo trông rất yếu và có nguy cơ bị chết đói vì thiếu sữa mẹ.

Con khỉ trên đã đi lang thang từ một năm ruởi nay tại khu phố này và đã nhiều lần bế những chú mèo con. Một cư dân ở khu phố cho biết đây là con mèo thứ ba được khỉ bế. Hai con truớc có thể đã chết vì đói.

Chú mèo con bám vào đuôi khỉ và kêu meo meo thật thảm thiết khi con
khỉ nhảy từ mái nhà sang mái nhà khác.

Sống sót nhờ màu sắc của chiếc xe

Bị cướp xe và đưa tới một khu phố hẻo lánh ở Nam Mỹ có thể là án tử hình dành cho những người lái xe, nhưng một phụ nữ cùng với những đưa con của mình đã may mắn sống sót nhờ màu của chiếc xe.

Kẻ đặt hàng phàn nàn rằng màu của chiếc xe không hợp và bảo những kẻ
cướp xe trả lại chìa khoá cho người phụ nữ và cho bà ta đi sau khi đã chỉ đường.

Cảnh sát cho biết ngay khi trời sập tối người phụ nữ trên (không tiết lộ danh tánh) đã bị ba gã đàn ông có vũ trang buộc ngồi vào băng ghế sau của chiếc xe màu trắng cùng với đứa con trai 14 tuổi và cô con gái 9 tuổi của bà. Những kẻ cướp xe đã lái chiếc xe đến Alexandra, một khu phố ổ chuột nơi rất hiếm có cảnh sát tuần tra. "Kẻ đặt hàng hình như đã nói rằng màu của chiếc xe là không đúng như yêu cầu. Nhưng điều đáng ngạc nhiên nhất chính là những kẻ cướp xe sau đó đã trả cho người phụ nữ chìa khoá xe và cho bà ta đi, chúng chỉ lấy của bà chiếc điện thoại đi động, một số nữ trang và rồi chỉ đường cho bà khi bà nói không biết cách nào ra khỏi khu Alexandra" - Người phát ngôn của cảnh sát bà Annaline Prinsloo nói.

Bị kẹt tay khi định ăn trộm sôcôla

Một thiếu niên đã bị bắt sau khi lấy trộm sôcôla trong máy bán hàng tự động và bị kẹt ngón tay cái vào trong máy. Cậu thiếu niên 15 tuổi trên đang lấy trộm những thanh sôcôla, bánh rán và nước uống tại một nhà ga ở Melbourne (Úc) thì bị kẹt tay. Người bạn cùng đi sau nỗ lực giải thoát không thành đã phải gọi cho cấp cứu. Tờ Herald Sun cho hay khoảng 10 người đã làm việc trong một giờ liền để giải thoát cậu thiếu niên. Ở bệnh viện cậu đã được phẫu thuật tạo hình cho ngón tay cái bị thương và sẽ được cảnh sát thẩm vấn sau đó. Lính cứu hoả Steve Smith cho biết lúc đó họ phải làm việc rất thận trọng vì ngón tay của cậu có nguy cơ bị đứt hay gãy lìa.

Quan tài trôi theo dòng lũ

Tại Đức, những cư dân ở một thị trấn đã một phen đứng tim khi họ thức dậy và nhìn thấy rất nhiều cỗ quan tài và xác chết đang trôi dọc theo những con đường bị nước lũ tràn qua.

Cảnh sát ở Sieden cho biết một cơn mưa lớn bất ngờ đã ập xuống làm
ngập thị trấn, mực nước dâng cao tới 2m.

Những cỗ quan tài và xác chết là từ một nghĩa trang của địa phương. Cư
dân địa phương vẫn đang tiến hành thu dọn đường phố.

Nghị sĩ đi quét dọn nhà chứa

Ông Barry Haase, nghị sĩ thuộc đảng Tự do của Thủ tướng Australia John Howard, đã quyết định đến quét dọn, lái xe một ngày ở "nhà đèn đỏ" Langtree khá nổi tiếng tại thị trấn Kalgoorlie. Đổi lại, "Lý mama" Mary Anne-Kenworthy, chủ nhà đèn đỏ này, sẽ trả một khoản lương 1.000A$ cho ông, đồng thời đóng góp 50 nghìn A$ cho quỹ từ thiện. Ông Hasse nói rằng ông chẳng ngại ngần gì công việc trên nếu vì mục đích từ thiện. Tuy nhiên ông sẽ dành thời gian giúp bà Kenworthy giáo dục giới tính trong cộng đồng.

Kiện vợ ra toà vì tội đọc trộm thư

Không rõ vì yêu chồng nên quá nghi ngờ hay vì muốn chọc tức chồng,
một bà vợ ở Turin (Italia) đã nhiều lần bóc thư từ gửi riêng cho chồng mình.

Quá tức giận với vợ, ông chồng đã kiện vợ ra toà, dù bà vợ cam đoan không làm như vậy nữa. Toà án Turin đang điều tra vụ này. Bà vợ có thể bị phạt tới một năm tù hoặc bị phạt 516 euro vì tội tọc mạch.

Người có khả năng viết bằng tóc, mũi và tai

Tapan Dey, một thanh niên người Ấn Độ 25 tuổi, tốt nghiệp cử nhân Trường đại học Rabindra Bharati, Calcutta, có khả năng viết bằng tóc, mũi, tai và cùng một lúc bằng cả hai tay. Ngày 29-8, Dey đã biểu diễn tài năng của mình trước công chúng bằng cách viết một bài thơ của Rabindranth Tagore bằng tiếng Bengale với một cây bút cột dính trên tóc.

Dey hy vọng thành tích của mình sẽ được ghi vào sách kỷ lục Guinness.

Nuôi bò trên lầu ba

Một phụ nữ Thổ Nhĩ Kỳ nuôi bò từ nhiều năm nay trong căn hộ ở thành phố cảng Trebizonde, trên bờ biển Đen, đã bị các nhà chức trách ngành thú y buộc phải bán bò. Những người hàng xóm của bà đã tỏ ra vui mừng khi nghe tin này.

Bà Fatma Kocaman đã nuôi rất nhiều con bò cái trên lầu một và lầu ba
của nhà bà.

Ông Osman Terzi, một ủy viên hội đồng thành phố, cho biết ông và các cư dân ở khu phố này đã phải chịu đựng từ nhiều năm nay tiềng ồn, mùi hôi và phân bò ở khắp nơi tạo nên một cảnh tượng thật khủng khiếp

Nuôi cá sấu trong nhà.

Một gia đình người Thái Lan đã nhận nuôi một con cá sấu đặc biệt với
chiều dài hơn một mét và cân nặng 40kg.

Ông Prayoon Thongjon, người chủ gia đình, cho biết "Kheng" chỉ là một con cá sấu con khi ông tìm thấy nó cách đây ba năm, ở trong đầm lầy thuộc tỉnh Phichit gần nhà.

Kheng hiện đang sống hòa thuận cùng với hai con chó trong nhà. Mỗi
ngày nó nhận được một khẩu phần thịt gà sống và được chủ đánh răng.

Tác phẩm kỳ lạ nhất của nền mỹ thuật hiện đại Bỉ

Đây là một trong những tác phẩm kỳ lạ nhất của mỹ thuật hiện đại Bỉ. Bức tượng biếm hoạ có tên là Còn hơn thế nữa của John Isaacs mô tả một vị du khách Châu Âu đi kiếm tìm của lạ được coi là tác phẩm độc đáo nhất được trưng bày ở Galerie Aeroplastic ở Bruxelles, Bỉ. Bức tượng cao gần 3m được làm bằng hợp chất polystyrène và mang đậm phong cách "xây dựng" này đã được nhà sưu tập Pháp Antoine de Galbert mua và đang rao bán với giá 50 nghìn euro.

Tự làm mù để được yêu

Anh chàng người Rumania Ille Matey, 26 tuổi, ở thành phố Transilvania,
vừa phải chịu hai nổi bất hạnh liền một lúc.

Số là Matey rất yêu cô hàng xóm và quyết tâm cưới bằng được cô gái. Trong một lần đi trên phố, cô người yêu của Matey chẳng may bị tai nạn giao thông mù cả hai mắt. Sợ cô gái không nhận lời lấy mình sau cú tai nạn ấy, Matey quyết định làm mọi cách để cũng được mù. Anh chàng đã nhờ cậu em trai đấm vào mắt để được mù như người yêu. Sau nhiều lần thuyết phục, cậu em trai của Matey mới chịu nhận lời thực hiện ý định của ông anh. Các bác sĩ cho biết hai mắt của Matey sẽ không có khả năng phục hồi và bệnh nhân sẽ mù vĩnh viễn. Mừng vì được mù, anh chàng đã đến thẳng nhà người yêu để cầu hôn. Tưởng cô gái sẽ vui vẻ nhận lời, ai ngờ Matey bị từ chối đây đẩy. Cô gái cho biết một người mù đã khổ nữa là hai vợ chồng mù nên cương quyết khước từ.

8 lần cưới vợ vì muốn có con trai

Ông lão 96 tuổi người Nepal Janarap Sedjuval quyết định cưới vợ lần thứ 8 để kiếm một người chống gậy. Người bạn đời của Janarap là một phụ nữ 35 tuổi. Sở dĩ Janarap có nhiều vợ như vậy là bởi vì 7 bà vợ trước đẻ toàn con gái. Tổng cộng ông lão có tới 30 "thị mẹt" mà chẳng có mụn con trai nào để chống gậy. Hủ tục tại Nepal vẫn còn rất nặng nề, nhất là ở các vùng nông thôn thì đàn ông bắt buộc phải có con trai làm người nối dõi. Janarap tuyên bố sẽ chỉ nhắm mắt xuôi tay sau khi có được một mụn con trai chống gậy, chừng nào chưa đẻ đuợc con trai, ông lão sẽ không thể nhắm mắt được.

120 tấn cà chua dành cho lễ hội Tây Ban Nha

Ngày 28-8, ngôi làng Bunol tại Valence, miền đông Tây Ban Nha đã tắm
trong 120 tấn cà chua chín nhân dịp lễ hội truyền thống Tomatina.

Khoảng 35.000 người đã tham gia trận chiến khổng lồ ném cà chua được
tổ chức hàng năm nhấn chìm ngôi làng dưới một dòng thác màu đỏ.

Năm nay, một cô gái trẻ đã bị gãy chân sau khi bị trượt trên những quả cà
phủ kín mặt đường.

Theo như truyền thống, bắt đầu từ 9g GMT, 6 chiếc xe tải chất đầy cà chua đã chạy từ con đường chính của ngôi làng đến quảng trường trung tâm. Sau khi các thành viên ban tổ chức lễ bám theo xe ném hàng xuống đường, những người tham gia đã lượm cà chua và ném vào mặt lẫn nhau trong một trận chiến khổng lồ. Hai tiếng đồng hồ sau, lính cứu hỏa và những người tình nguyện bắt đầu công việc dọn dẹp ngôi làng. Trong khi đó, những người đã chiến đấu rủ nhau đi về hướng bờ sông hoặc sử dụng 300 vòi sen được mang đến tại chỗ để tắm sạch. Lễ hội Tomatina thu hút nhiều du khách, đã có từ những năm 40, khi một nhóm bạn ăn trưa tại quảng trường ở ngôi làng đã vô tình gây ra trận chiến cà chua đầu tiên. Ban đầu họ đã ném cà vào mặt một người đàn ông chơi nhạc quá tồi, sau đó đã ném vào nhau. Khu vực Valence được xem là vườn cây ăn quả của Tây Ban Nha với đủ loại rau quả.

Cặp vợ chồng sống chung lâu nhất thế giới

Hai cụ William (Bill) và Claudia Lillian (Lil) Ritchie thành hôn nhau cách đây 83 năm vào ngày 12-4-1919 tại Jeffersonville ở bang Indiana, Mỹ, đã được sách kỷ lục Guinness chính thức công nhận là cặp vợ chồng sống chung nhau lâu nhất thế giới.

Hai cụ đã có với nhau 4 người con, trong đó có 2 người đã qua đời, 19
cháu, 23 cháu cố và 18 chắt.

Cụ bà Ritchie 98 tuổi hơi bị mất trí nhớ, còn cụ ông Bill 104 tuổi hơi bị lãng tai. Hai con gái của cụ ông và cụ bà là Jewell Wagoner, 75 tuổi và Helen Pennington, 77 tuổi cho biết họ đã quyết định đưa cha mẹ vào viện dưỡng lão vì không có điều kiện để chăm sóc. Cụ bà Lil Ritchie đã đến ở viện dưỡng lão. Lúc ban đầu cụ ông đã từ chối, nhưng sau đó cụ yêu cầu được đưa đến ở cùng với vợ trong vài ngày tới. Bà Wagoner cho biết họ chưa bao giờ xa nhau từ 83 năm nay.

Hai cụ đã nhận được 579 thiệp chúc mừng sinh nhật trong năm nay.

Con mèo trị giá 5 triệu USD

Một cặp vợ chồng người Canada đã yêu cầu hãng Air Canada bồi thường 5 triệu USD vì đã làm mất con mèo của họ trong chuyến bay từ Canada đến California. Hai vợ chồng Andrew Wysotski và Lori Learmont sống tại Oshawa (Ontario, Canada). Họ đã bay đi San Francisco trong tháng 8 này cùng với 5 con mèo, trong đó có con mèo có vân mang tên Fu 15 tuổi. Bên nguyên cáo đã làm đơn kiện hãng Air Canada và Continental Airlines chịu trách nhiệm về hành lý cùng 10 nhân viên phục vụ trong chuyến bay đi San Francisco khi con mèo Fu bị mất tích. Đơn kiện đề ngày 16-8, xác định rằng cặp vợ chồng trên đã sử dụng những thùng bằng nhựa được hãng hàng không bảo đảm để nhốt những con mèo trước khi cất cánh tại sân bay quốc tế Pearson ở Toronto. Khi đến San Francisco, thùng nhốt con Fu có một lỗ thủng to trong góc, nắp thùng bị vỡ và con mèo đã biến mất.

Hãng Air Canada đã không bình luận về vấn đề này.

Chết trong bể sôcôla lỏng

Công dân thành phố Philadelphia (Mỹ) bị phát hiện chết trong sitec đựng 2 ngàn lít kẹo sôcôlà lỏng của nhà máy bánh kẹo. Cảnh sát cho rằng, nạn nhân bị tụt chân vào bể đựng sôcôla lỏng lúc đang làm công việc nhào trộn. Thế nhưng, cũng có giả thuyết cho rằng, đối tượng định ăn cắp sôcôla nên mới rơi vào sitec. Giả thuyết thứ ba cho rằng nạn nhân định ăn vụng sôcôla nhưng chẳng may tụt chân dẫn đến cái chết. Các nhà điều tra đang tìm hiểu xem nạn nhân đã chống chọi với cái chết trong sitec đựng đầy sôcôla lỏng bao nhiêu lâu. Duy nhất chỉ có nhà máy là thiệt hại vì phải đổ toàn bộ 2 ngàn lít kẹo sôcôla đi.

Bị thiên thạch rơi trúng chân

Xác suất bị thiên thạch rơi trúng là một phần hàng tỷ nhưng một cô bé ở

North Yorkshire, Anh, có lẽ đã bị một mảnh rơi trúng chân.

Hôm thứ năm tuần rồi, Siobhan Cowton, 14 tuổi, gia đình sống tại Northallerton, vừa sắp bước vào xe thì bị một mẫu đá từ trên trời rơi xuống trúng chân. Nhận thấy miếng đá khá nóng, cô bé đã đưa cho cha mình, ông Niel, xem. Gia đình Niel dự định sẽ nhờ các nhà khoa học tại Đại học Durham phân tích miếng đá này. "Cháu thấy nó rơi từ trên cao xuống. Trông nó rất khác thường, bề mặt lồi lõm như lớp bọt với những hạt nhỏ như dung nham núi lửa. Một mặt nó lấp lánh, mặt kia hoen rỉ như thể có chứa kim loại", Siobhan nói. Cha của cô bé dự định sau khi nhờ các nhà khoa học phân tích sẽ giữ lại vật này vì theo ông, "không phải ngày nào người ta cũng bị thiên thạch rơi trúng. Cơ hội trúng số còn lớn hơn nhiều".

Theo Tiến sĩ Benny Peiser thuộc ĐH John Moores ở Liverpool, thiên
thạch này có thể từ sao Hỏa rơi xuống.

"Nó có thể hàng tỷ năm tuổi và có nguồn gốc từ sự hình thành hệ mặt
trời".

Hầu hết những mẫu thiên thạch có kích thước từ 5 - 60cm, Tiến sĩ Ben

Horton thuộc ĐH Durham cho biết.

Tự ngâm mình dưới nước suốt 24 giờ

Ngày 27-8, Criss Angel, một nhà ảo thuật người Mỹ đã thành công trong thành tích tự thoát ra khỏi các dây xích sau khi tự giam mình suốt 24 tiếng đồng hồ trong một thùng đựng đầy nước đặt giữa quảng trường Square tại New York. Sau khi tự ngâm mình suốt một ngày trong một thùng nước có kích thước bằng buồng điện thoại, bị xích từ chân đến cổ, và thở nhờ một mặt nạ lặn, Criss Angel đã bỏ ống thở và chỉ mất vài phút để tự giải thoát ra khỏi các dây xích. Da nhăm nhúm và đôi mắt đỏ, anh đã cảm ơn những người thân và quần chúng, sau đó đã bị nôn và ngất đi... Khi nhập viện, Criss bị ở trong tình trạng mất nước và phải ở lại bệnh viện trong suốt đêm, mình quấn trong một chăn cách nhiệt để thân nhiệt có thể trở lại bình thường. Criss Angel tên thật là Christopher Sarantakos đã tập luyện tự ngâm mình trong một bể bơi ở sân vườn tại vùng ngoại ô New York nơi mẹ anh đang ở, nhưng anh đã không ở lâu được hơn 12 tiếng. Tuần trước anh đã bị ngất khi thử nghiệm.

Theo dõi ngỗng trời từ vệ tinh đến tủ ướp lạnh

Một chú ngỗng trời có gắn một máy truyền tín hiệu trị giá 3000 bảng Anh để vạch sơ đồ bay di trú của chính nó đã được vệ tinh theo dõi qua quãng đường chừng 4.500 dặm (khoảng 7.245 km) đến một tủ ướp lạnh của một thợ săn Eskimo. Kerry là một trong sáu chú ngỗng trời nhỏ Ai-len được tổ chức Wildfowl and Wetlands Trust tại Slimbridge, Gloucestershire theo dõi. Hầu như chúng đã hoàn tất cuộc hành trình đầy gian khổ đó nhưng ngỗng Kerry lại đi đến ngôi nhà của một người Eskimo trên đảo Cornwallis xa xôi. Và sau khi gõ cửa, các nhà nghiên cứu đến tủ ướp lạnh của anh thợ săn nơi Kerry đang nằm sau khi bị trúng đạn và máy truyền tín hiệu vẫn còn hoạt động Cứ vào tháng Tư mỗi năm các chú ngỗng sẽ bay từ Strangford Lough, phía bắc Ai-len qua Iceland rồi đến vùng hoang dã Bắc Cực thuộc Canada. Nơi đó chúng giao phối, đẻ trứng và nuôi con trước khi cùng nhau quay về vào tháng Tám và tháng Chín. Nhưng trên đường về chúng phải đương đầu với thời tiết xấu và những ngọn núi băng cao 3000 mét ở Greenland và các động vật ăn thịt.

Một người Mỹ muốn phá kỷ lục trong trò chơi tụt dốc

Từ 3 tháng nay, Richard Rodriguez, một giảng viên đại học người Mỹ 42 tuổi, đang quay cuồng trong suốt 10 tiếng đồng hồ mỗi ngày trên trò chơi tụt dốc cao 62 m tại công viên giải trí thuộc thành phố Hassloch, miền tây nước Đức.

Anh còn phải ở trên này thêm một tuần nữa để phá lần thứ 15 kỷ lục về
sức dẻo dai của chính mình.

Bí quyết để chống kẻ thù tồi tệ nhất của Rodriguez, sự nhàm chán, là mắt
và tâm trí phải luôn luôn bận rộn trong khi quay cuồn trên trò chơi tụt dốc.

Anh nói: "Tôi đọc báo, nghe nhạc qua máy cassette nhỏ, nói chuyện với
bạn bè qua điện thoại di động và nhắn tin cho họ".

Quyển kinh Koran lớn nhất thế giới

Farchad Malkenia, một nhà điêu khắc người Iran có ý định thực hiện quyển kinh Koran bằng gỗ dát lớn nhất thế giới với chiều cao 2,4m, chiều rộng 1,2m và chìều dày 4,5m. Công việc khổng lồ này sẽ phải mất 6 năm. Malkenia 35 tuổi làm việc cùng với vợ tại một xưởng gỗ ở thành phố thánh Qom, miền trung Iran. Anh đã thực hiện 5 trong tổng số 110 trang của kinh Koran, mỗi trang cân nặng 70 kg. Anh cho biết quyển kinh Koran bằng gỗ dát này có thể được đọc như một quyển sách bình thường với kỹ thuật đặc biệt giúp lật từng trang dễ dàng. Sách sẽ được viết bằng tiếng Ả Rập cổ điển để tất cả những người Ả Rập có thể đọc. Malkenia hy vọng được tài trợ trong công việc lạ lùng này và có ý định tổ chức một nhóm gồm 10 nghệ nhân. Anh khẳng định đã nhận được hai đơn đặt hàng từ các nước Ả Rập ở vùng Vịnh. Các chuyên gia thuộc Tổ chức di sản quốc gia ước tính chi phí cho công trình này có thể lên đến 5 tỉ rial (600.000 đôla) và tác phẩm này có thể trị giá 50 tỉ rial, tức 6 triệu đôla.

Malkenia cũng đã bắt đầu thực hiện một tác phẩm tương tự về kinh

Thánh bằng tiếng Anh với chiều cao 2,7m và chiều rộng 1,5m.

Phát hiện 27 tượng Phật bằng vàng khối ở Campuchia

Các công nhân xây dựng Campuchia cho biết đã phát hiện 27 bức tượng Phật bằng vàng khối chôn vùi từ hàng trăm năm qua duới nền của một ngôi chùa ẩn trong rừng sâu. Các bức tượng Phật nhỏ với chiều cao khoảng 10cm, mỗi tượng có trọng lượng bằng nửa kg, đã được tìm thấy khi các công nhận xây dựng bắt đầu công trình trùng tu lại ngôi chùa cũ tại tỉnh Kompong Thom bị phá hủy bởi quân Khmer đỏ trong những năm 70. Bốn bức tượng Phật khác bằng bạc và đồng cũng đã được tìm thấy. Ngôi chùa có thể được xây cách đây ít nhất 200 năm - do đó các tượng Phật có thể có từ trước đó. Chế độ Pol Pot đã phá hủy nhiều đền chùa, trường đại học và trung tâm thương mại và sát hại gần 2 triệu người trong suốt 4 năm cầm quyền từ năm 1975 đến 1979.

Náo loạn vì váy mini

Vừa qua, tại sân bay quốc tế ở Teheran đã xảy ra trục trặc làm cho sự sôi động của nhà ga phải ngừng lại vài tiếng. Số là, tại cửa kiểm tra hải quan xuất hiện mấy cô gái Pháp trong những bộ váy mini và quần short, diện khăn đội đầu. Theo luật Iran, phụ nữ không được ăn mặc như vậy trước mặt công chúng. Thành thử các cô gái Pháp đã bị cảnh sát cấp tốc đưa vào đồn, cấp cho những bộ quần áo truyền thống mặc lúc qua cửa kiểm soát và cam kết sẽ trả lại quần áo lúc đã yên vị trên máy bay.

Dùng hình nộm để canh giữ tù nhân

Một thẩm phán đến thanh tra nhà tù Taubate gần Sao Paulo, Brazil, đã phát hiện một hình nộm canh gác trên một trong những tháp canh từ một thời gian dài. Nhà tù Taubate hiện đang tạm giam 735 tù nhân chờ xét xử. Được thành lập từ năm ngoái, trại giam này đã từng là nơi vượt ngục của nhiều tù nhân bằng đường hầm. Cảnh sát đang cho mở một cuộc điều tra. Hệ thống giam giữ tại Brazil đang trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng, với nhiều cuộc biểu tình và vượt ngục, số lượng tù nhân quá tải và thu nhập của lính gác thấp.

Mất 1 tỷ lít nước vì một tổ cò đen

Hồ chứa nước Alqueva, nằm ở khu vực biên giới giữa Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha là hồ chứa nước nhân tạo lớn nhất ở Tây Âu với diện tích 250 kilômét vuông và có khả năng trữ 4.150 triệu mét khối nước. Kể từ đầu tháng bảy vừa rồi, ban quản lý hồ đã phải tăng tốc độ xả nước từ 5 lên 20 mét khối/giây, mức cực đại, để bảo vệ một tổ cò trên thành đập chắn nước. Theo Hãng tin Lusa của Bồ Đào Nha, sở dĩ có chuyện này là vì cả ba con cò nhỏ trong tổ là giống cò đen, một trong những loài chim đang có nguy cơ tuyệt chủng và được bảo vệ trên quy mô toàn cầu. Theo các nhà khoa học, ba chú cò sẽ cùng mẹ chúng di cư tới Châu Phi trong thời gian tới. Tuy nhiên, trong khi chờ đợi lũ cò, người ta đã phải xả mất khoảng một tỉ lít nước và việc tích nước cho đầy hồ sẽ phải kéo dài thêm năm tuần lễ nữa.

Đĩa mì sợi nặng gần 1,5 tấn

Nhân dịp ra mắt công chúng trò chơi video mới, hãng Nintendo đã làm một đĩa mì sợi spaghetti lớn nhất thế giới tại San Francisco, trong khu Little Italy. Món mì được chế biến "theo kiểu Mario", tên một nhân vật trong trò chơi của Nitendo, nặng gần 1,5 tấn, được đựng trong chiếc đĩa cao hơn 1m và rộng hơn 3m. Các fan của Mario được phép "lặn ngụp" trong đĩa để tìm kiếm những gói quà. Đĩa mì khổng lồ này đã được ghi vào sách Kỷ lục thế giới Guinness. Kỷ lục gần đây nhất về món mì spaghetti chỉ nặng có 300kg.

Chuột cũng phải trả tiền vé đi xe buýt

Một học sinh đã phải trả 10 xu tiền vé cho con chuột đồng mà cậu mang
theo trên chuyến xe buýt đi thăm bà nội.

Jordan Underwood 10 tuổi sống ở Northampton (Anh) đã rất sửng sốt sau khi trả 55 xu tiền vé cho mình, và người tài xế đòi thêm 10 xu để cho con chuột của cậu lên xe.

Được biết con vật là quà tặng của bà nội 83 tuổi để làm bạn với cậu bé
trong những ngày nghỉ hè.

Jordan nói: "Cháu lên xe buýt và người tài xế bảo con chuột thật là dễ thương. Ông ta nói giá vé là 55 xu sau đó ông ta nhìn con vật và bảo với cháu là thêm 10 xu tiền vé cho nó nữa. Cháu nghĩ việc đó là không công bằng vì người ta không phải trả tiền vé cho những con chó hay em bé trong khi chúng lớn hơn một con chuột gấp 10 lần. Nó không dùng cả một chỗ ngồi vì cháu để nó trên sàn xe trong một cái lồng."

Công ty xe buýt First Northampton đang tiến hành điều tra vụ việc.

Ai là thủ phạm?

Một chú đà điểu sa mạc đã gây ra sự nhầm lẫn tại Hamburg, Đức, khiến một phụ nữ gọi điện thoại đến cảnh sát và báo rằng cô ta nhìn thấy một người đàn ông ở trần, hai mắt màu trắng, to nhìn chằm chằm vào nhà mình qua cửa sổ vào ban đêm.

Chú chim Australia to lớn, không biết bay, trông giống đà điểu này đã
xổng chuồng tại một sở thú địa phương hôm thứ năm.

"Người phụ nữ nghe tiếng ai đó gõ cửa trong đêm và khi nhìn ra cô ta thấy một cái đầu với hai con mắt to và một cái ngực trần", một cảnh sát Hamburg nói. Các nhân viên cảnh sát cho biết họ đã biết tin một chú đà điểu sa mạc xổng chuồng nên sau khi không phát hiện ai khả nghi họ liền suy luận chính chú chim đã gây ra sự nhầm lẫn này.

"Tuy nhiên chúng tôi vẫn cứ truy tìm cả hai", người phát ngôn của cảnh
sát nói.

Chú chim đã trốn khỏi sở thú 2 lần trong vòng 2 tuần qua. Tuần trước, trong lúc trốn thoát nó đã làm một con ngựa hoảng sợ nhưng đã bị bắt lại sau đó.

Nhận biết người yêu qua đôi tai

Nếu bạn đang lo lắng tình yêu của mình sẽ bị phá hỏng bởi sự ích kỷ, các nhà khoa học đã có lời khuyên: Hãy thử xem xét đôi tai hay bàn chân của người bạn đời. Các nhà nghiên cứu đã phát hiện những người có vóc dáng không cân xứng thường ích kỷ hơn trong tình yêu. Còn những người có bộ mặt và thân hình cân xứng cả hai bên được coi là hấp dẫn và dễ dàng thu hút người khác. Giáo sư William Brown của đại học Dalhousie (Canada) đã tiến hành nghiên cứu bằng cách quan sát 50 đàn ông và phụ nữ "quan hệ" với nhau và so sánh những yếu tố khác như bàn chân, đôi tai và ngón tay. Những người tình nguyện sau đó điền vào một bảng câu hỏi để kiểm tra xem ai là người ích kỷ trong tình yêu. Ông Brown cũng kiểm tra xem liệu những người có thân hình không đối xứng có ích kỷ trong những lãnh vực khác như công việc hay không. Nhưng kết quả là họ chỉ ích kỷ trong tình yêu mà thôi.

Thái Lan: Cấm voi đi trên đường phố

Thái Lan đang chuẩn bị ra lệnh cấm voi không được xuất hiện trên đường phố nhằm ngăn chặn những người chủ ngược đãi chúng. Họ kiếm sống bằng cách bán đồ ăn cho khách qua đường để đút cho voi ăn.

Bộ trưởng bộ nông nghiệp Prapat Panyachatirak cho biết luật mới cũng
sẽ cho phép nhà chức trách được nuôi dưỡng những con voi bị lạm dụng.

Voi bị nhiều rủi ro trên đường phố Thái Lan, chúng thường gặp tai nạn
giao thông ở Bangkok, trung bình một tháng có khoảng 20 con voi bị xe đụng.

Ông Prapat cho biết số lượng đàn voi ở Thái Lan bị giảm 150 con mỗi
năm hầu hết chết là vì sự ngược đãi của người chủ nuôi chúng.

Bị cho nghỉ học vì mái tóc Mohican màu xanh dương

Kiểu tóc của Mark Ashby đã làm cho cậu "được" nghỉ thêm một ngày hè. Cậu bé bảy tuổi trên đã xuất hiện ở trường Marrs (ở Mỹ) vào ngày khai giảng và bị buộc phải về nhà vì cái đầu Môhican màu xanh dương của cậu. Được biết cậu bé đã được bố mẹ cho phép cắt tóc như vậy vì xếp hạng cao vào học kì rồi. Ông hiệu trưởng đã cho cậu về nhà và chỉ được tới trường khi màu tóc trở về màu nguyên thủy. Nguyên tắc của trường học đòi hỏi các học sinh phải ăn mặc đứng dắn và không làm sao lãng việc học. Ashby đã được cho phép đi học trở lại mà không có lời giải thích nào từ nhà trường. Ba mẹ cậu đã yêu cầu Hiệp hội quyền tự do công dân Mỹ điều tra vụ việc.

Nhà tù trở thành nơi buôn bán xa xỉ

Cảnh sát Mexicô đã xông vào một trại cải tạo đông đúc ở thành phố

Tijuana ở biên giới Mỹ-Mexicô để lập lại trật tự nơi đây.

Cảnh sát cho biết những nhà kinh doanh đã biến nhà tù thành một nơi buôn bán xa xỉ khi họ buôn bán đủ thứ như dược phẩm, ma túy, thức uống có cồn và bánh pizza...

Những nhà kinh doanh đã bán những thức ăn Mexicô truyền thống và đồ
biển, bánh pizza trong khi một số khác thì cho mướn phim...

1350 cảnh sát đã bất ngờ tấn công nhà tù được biết đến với cái tên "El Pueblito" mà không gặp sự kháng cự nào, khoảng 2250 tù nhân đã được chuyển đến một cơ sở gần đó, còn 4700 người khác thì ở lại.

Nhiều năm nay các tổ chức nhân quyền đã lên án tình trạng vi phạm nhân
quyền ở El Pueblito, nơi được xây chỉ để chứa tối đa là 1800 tù nhân.

Thị trưởng cấm dân địa phương chết

Thị trưởng một thị trấn ở Pháp đang đối mặt với việc nghĩa trang của địa phương đã chật cứng không còn chỗ, ông ta đã ra lệnh cấm những cư dân địa phương không được chết! cho tới khi ông ta tìm ra một nơi nào khác để chôn họ. Gil Bernardi, thị trưởng của thị trấn Le lavandou gần bờ biển cách phía tây Saint Tropez 25km đã ra lệnh cấm trên sau khi toà án bác bỏ kế hoạch xây một nghĩa trang mới gần biển của ông. Bernardi cho biết cho tới bây giờ hầu hết mọi người vẫn tuân thủ lệnh cấm nhưng ông đang gặp khó khăn trong việc tìm nơi yên nghỉ cho một người vô gia cư đã chết trong thị trấn.

Bernardi đã kêu gọi người dân chống lại luật cấm xây nghĩa trang gần bờ
biển, ông cho rằng đó chính là nơi tốt nhất để yên nghỉ.

Bưu phẩm gửi từ năm 1945 đến nay mới nhận được

Ông Kenneth F. Perkins ở Labanon (bang Indianapolis - Mỹ) cuối tuần qua nhận được một bưu phẩm có dấu bưu điện ngày 13.12.1945, bên trong chứa bọt cạo râu, bột tắm và máy sấy tóc. Trong khi sửa chữa trụ sở toà án liên bang ở bang Indianapolis tháng 7 vừa qua, công nhân xây dựng đã tìm thấy gói bưu phẩm này. Ông Perkins, năm nay đã 79 tuổi, cho hay hồi còn phục vụ trong lực lượng hải quân, ông yêu một phụ nữ Chicago tên là Rosalie Tellerman. "Bà ta hẳn đã tức phát điên lên vì tôi không cảm ơn bà đã gửi món quà này" - ông Perkin

Vật hiến tặng lạ lùng

Thư viện trường đại học Drew nhận được nhiều sự hiến tặng trong nhiều năm qua. Nhưng vật hiến tặng lạ lùng nhất là một ngón tay được cho là của một người truyền giáo nổi tiếng người Anh sống năm 1700. Một nam sinh viên đại học đã tặng cho trường vật trên cùng với nhiều quyển sách cổ và các bản in khắc quí hiếm. Ngón tay được gửi đến thư viện trong một hộp nhỏ kèm theo một mảnh giấy nhỏ cho biết ngón tay là của George Whitefield, một nhà truyền giáo nổi tiếng. Ngón tay trên là một trong rất nhiều vật lạ mà người ta có thể thấy ở thư viện chính của đại học Drew, thư viện còn lưu giữ rất nhiều di vật của hội giám lý như 250.000 bức ảnh về cuộc sống của những người truyền giáo trên thế giới

Tổ chức sinh nhật cho chú rùa 260 tuổi

Sở thú Cairo ở Ai Cập đang tổ chức mừng sinh nhật lần thứ 260 của con rùa được cho là sống lâu nhất thế giới bằng cách để một cái bánh gatô trên lưng nó (ảnh).

Các nhân viên sở thú cho hay họ biết con rùa khổng lồ này thuộc loài

Galapagos sinh vào năm 1742 nhưng phải ước đoán tháng sinh của nó.

Nữ phát ngôn của sách kỉ lục Guinness cho biết con rùa sống lớn tuổi nhất mà họ biết là thuộc về loài Madagascan Radiated. Nó được tặng cho gia đình hoàng gia Tongan vào năm 1777 và chết năm 1965 ở tuổi 188. "Chúng tôi đã đề nghị họ (sở thú Cairo) liên lạc với chúng tôi nếu họ có đấy đủ bằng chứng là con rùa đó sống lâu nhất thế giới" - Bà nói.

Vật bí ẩn tấn công cả trăm người

Một sinh vật bí ẩn đang gây kinh hoàng cho người dân nhiều địa phương thuộc bang Uttar Pradesh (miền Bắc Ấn Độ). Cho tới nay, có khoảng 100 người trình báo là mình bị nó tấn công. Người dân địa phương gọi sinh vật này là "muhnochwa" (kẻ cào mặt). Do quá hoảng sợ, nhiều người đã đâm ra phẫn nộ trước sự bất lực của cảnh sát địa phương. Hôm 19-8, cảnh sát đã phải nổ súng vào một đám đông quá khích tấn công một đồn cảnh sát khiến 1 người chết và nhiều người bị thương. Những người này nói rằng họ đã bị một "sinh vật bay bí ẩn" cào mặt vào ban đêm. Họ mô tả là nó bất ngờ xuất hiện trong bóng đêm, cào những vết tóe máu trên mặt nạn nhân. Đây không phải là lần đầu tiên "cơn sốt quái vật" xuất hiện ở Ấn Độ, đất nước còn nặng nề mê tín dị đoan. Cách đây mấy năm, báo chí đã dồn dập khai thác tin một "người khỉ" bí ẩn bất ngờ tấn công người rồi biết mất. Nhiều người ở vùng ngoại ô New Delhi đã mất mạng do hoảng loạn nhảy từ nóc nhà, sân thượng xuống để chạy thoát khỏi "người khỉ".

Có rất nhiều giả thuyết đã được đưa ra, thậm chí có người tin rằng các

"quái vật" này đến từ vũ trụ, do những kẻ thù địch của Ấn Độ cầu viện (!?).

Chính quyền bang Uttar Pradesh đang yêu cầu các nhà khoa học khẩn
trương giải thích cho dân thông về hiện tượng này.

Hạ cánh khẩn cấp vì một hành khách cởi truồng gây rối

Hôm thứ ba, một máy bay hành khách của hãng hàng không Air France đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống một sân bay ở Bỉ sau khi một hành khách trong trang phục A-đam cố tìm cách xâm nhập vào buồng lái. Chiếc máy bay bay từ Paris đi Oslo, Na Uy, đã phải chuyển hướng và đáp xuống sân bay quốc tế Brussels, Bỉ, sau khi một người đàn ông 31 tuổi cởi bỏ toàn bộ quần áo của anh ta và tìm cách để chui vào buồng lái. Viên phi công đã yêu cầu bộ phận kiểm soát không lưu của Bỉ giúp đỡ và được chấp thuận cho hạ cánh xuống nước này. Người đàn ông gây rối, là người Pháp gốc Tunisia, bị cảnh sát đưa ra khỏi máy bay nhưng sau đó được trả tự do mà không bị truy tố.

Cơ quan chức năng không cho biết tên người đàn ông này cũng như lý do
tại sao anh ta cố tìm cách chạy vào buồng lái.

Điện thoại di động dành cho chó

Công ty Benefon của Phần Lan đã chế tạo một loại điện thoại di động dành cho chó săn, giúp người chủ dễ dàng tìm ra chúng và liên lạc từ xa. Một khi chiếc máy nhỏ bé được buộc vào cổ con chó, người thợ săn có thể gửi tin nhắn từ điện thoại của mình và vài giây sau nhận được trả lời cho biết con chó đang ở đâu. Người chủ thậm chí có thể nói chuyện với nó và chỉ huy từ xa qua một cú điện thoại bình thường. Chiếc máy này được bán tại khắp nước Phần Lan với giá 1.142 euro là sự phối hợp giữa hệ thống định vị toàn cầu GPS và một điện thoại di động lambda không có màn hình và bàn phím.

Tuy nhiên công ty Benefon xác định rằng sẽ không sản xuất điện thoại
tương tự để giúp các thợ săn phát hiện con mồi.

Thái Lan: Cấm bán và nuôi gián

Nhà chức trách Thái Lan đã ra lệnh cấm bán và sở hữu một loài gián lớn
đến từ Madagascar vì cho rằng chúng có thể làm lây lan bệnh truyền nhiễm.

Bộ trưởng sức khoẻ cộng đồng Sudarat Keyuraphun cho biết họ đã bắt đầu khám xét các cửa hiệu và nông trại đang nuôi loại gián trên, loài gián khổng lồ Madagascar có thể dài tới 4 inch, gấp ba lần một con gián bình thường. "Chúng tôi rất lo lắng nếu những con gián này được thả ở những nơi công cộng, số lượng của chúng sẽ tăng rất nhanh, có thể gây ra nhiều bệnh truyền nhiễm mà ta chưa biết" - Bà Sudarat nói.

Hiện giờ những con gián trên được bán trong những cửa hàng vật nuôi và
chợ trời Chatuchak ở Bangkok với giá 1,20 đôla một con.

Cõng mẹ đi tham quan thủ đô

Một người đàn ông Trung Quốc 60 tuổi đã cõng trên lưng người mẹ 100
tuổi của mình trong một chuyến đi vòng quanh Bắc Kinh trong 10 ngày.

Sau khi nghe mẹ nói ước mơ muốn được đến thăm thủ đô của đất nước, người con trai Wang Shoucheng đã dùng tiền tiết kiệm và vay nợ để trả cho chuyến đi, ông đã cõng mẹ trên lưng trước sự chứng kiến của rất nhiều người.

Trong suốt chuyến đi, bà mẹ đeo một dải ruy băng màu đỏ trên đó mang
hàng chữ: "Người sống trăm tuổi đến từ Anhui".

Đây không phải là lần đầu tiên người ta bắt gặp hai mẹ con làm như vậy, 5 năm trước ông Wang cũng đã cõng mẹ mình đi tham quan Nanjing. Được biết ông Wang là con út trong bảy người con của bà Li.

Đo ván vì cướp xe của CLB Judo

Một người đàn ông đã bị khoảng 6 võ sinh đánh trả sau khi hắn ta có ý
định cướp chiếc xe của câu lạc bộ Judo ở Florida.

"Họ đã quật ngã và cho tên cướp xe đo ván" - Cảnh sát jack Richter nói - "Chúng tôi khuyến cáo mọi người không nên làm như vậy vì bạn không bao giờ biết rằng tên cướp đó có vũ khí hay không."

Tên cướp được nhận diện là Tyrone Jermaine Hogan 20 tuổi đã được tại
ngoại sau khi trả 1,2 triệu đôla.

Cảnh sát cho biết trước khi Hogan đụng độ với đội Judo trên, hắn đã tấn công tài xế chiếc Nissan khác ở gần đó, đấm vào mặt ông ta và đẩy ông ta ra khỏi xe rồi lái xe bỏ chạy với bà vợ của người tài xế vẫn ở băng ghế sau. Sau khi không lấy được ví tiền của bà, Hogan đã đẩy bà xuống xe.

Bịa chuyện để khỏi phải làm bài tập

Ở Nhật, học sinh một trường trung học ở Akita (cách nam Tokyo 450km) đang bị cảnh sát bắt giam sau khi nói dối về một vụ cướp và cháy tại nhà mình để tránh khỏi phải làm bài tập về nhà. Cậu thiếu niên 13 tuổi trên (không được tiết lộ danh tánh) đã kể cho ông bố nghe khi cậu ở nhà một mình, một người lạ đã đột nhập vào nhà, gã đòi tiền, và bắt đầu châm lửa trong phòng khách của gia đình khi cậu từ chối đưa tiền và bỏ chạy. Ông bố ngay lập tức đã báo cho cảnh sát biết. Nhưng sau khi cảnh sát điều tra và không tìm thấy bằng chứng nào về sự đột nhập, cậu thiếu niên phải thừa nhận là mình đã dựng chuyện để lấy cớ khỏi phải làm bài tập được giao trong kỳ nghỉ hè.

Cậu cũng đã đốt một mớ giấy báo và cả cái máy tính để làm cho câu
chuyện thuyết phục hơn.

Chiếc nhẫn vàng trong quả táo

Jamie-Louisa Arnold, một cô bé 12 tuổi người Anh, khi cắn quả táo mẹ mua về, chợt thấy ê ẩm cả răng và rất ngạc nhiên khi cô lôi trong miệng ra được một chiếc nhẫn vàng. Đó là một chiếc nhẫn hình trái tim, giá chừng 30 bảng Anh, có khắc chữ và gắn viên kim cương nhỏ xíu. Người ta cho rằng có thể chiếc nhẫn đã rơi ra từ tay người hái hoa quả nào đó khi quả táo còn non, và sau đó quả táo lớn lên đã bao bọc xung quanh. Gia đình cô bé đã thông báo nhưng chưa tìm ra được chủ nhân của chiếc nhẫn.

Bị bắt vì lấy quá nhiều vợ

F.M.Al-Bahawi, một thương gia người Ai Cập 58 tuổi, đã bị bắt ngày 18.8 vì bị tình nghi giả mạo giấy tờ để lấy tới 23 vợ, trong đó một số người chưa đầy 16 tuổi. Al-Bahawi còn bị buộc tội vi phạm quy tắc đạo Hồi và luật pháp Ai Cập khi lấy quá bốn vợ. Theo cảnh sát, Al-Bahawi đã lợi dụng tình cảnh nghèo khó của gia đình các cô gái để thuyết phục họ lấy ông ta.

Hồi tháng giêng, một triệu phú người Ai Cập đã bị kết án bảy năm lao
động khổ sai vì đã lấy tới 29 vợ.